
 

รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

สมัยสามัญ สมยัแรก ประจำป ีพ.ศ. ๒๕66 

วันที่ 6 กุมภาพนัธ ์๒๕66 เวลา 10.0๐ น. 
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รายชือ่ผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 

วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ชั้น ๕) 

ผู้มาประชุม  (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) 

1. นายชัยวัฒน์     อินทรเ์ลศิ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

2. นายเฉลิมพงษ์    รังสิวัฒนศักดิ์ รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 1 

3. นายชุมพล    คุ้มวงศ์           รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 2 

4. นายนพดล     ลัดดาแย้ม เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

5. นายเตชิต     มั่นหรั่ง  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี ๑ อำเภอลำลูกกา 

6. นางภิรมณ์     ตลับทอง สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอลำลูกกา 

7. นายวริัช      แดงกลาง สมาชกิสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอลำลูกกา 

8. นายสำเริง    อุรติ        สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอลำลูกกา 

9. นายประภาส    สุกเอี่ยม     สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 6 อำเภอลำลูกกา 

10. นายมนัส   เหมือนบาง สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 7 อำเภอลำลูกกา 

11. นายโอภาส    รักหอม สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 8 อำเภอลำลูกกา 

12. นายสายเทพ     จันบางพลี สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 9 อำเภอลำลูกกา 

13. นายประเสรฐิ    ภาคีผล  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอคลองหลวง 

14. นางอารยี์  ใจแคลว้ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอคลองหลวง 

15. ร.ต.อ. ภูวดล   มงคลพิทักษ์กุล สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอคลองหลวง 

16. นายวรรณลภย์   ติวารี  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอคลองหลวง 

17. นายสมพร    บุญมา  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 6 อำเภอคลองหลวง 

18. นายสัญชาติ    คุระนันท์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอคลองหลวง 

19. นายไพโรจน์    ประจักษ์แจ้ง สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 8 อำเภอคลองหลวง 

20. นางสาวณัฐรุจา   คุ้มทรัพย์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 9 อำเภอคลองหลวง 

21. นายชนภัทร    นันทกาวงศ์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอธัญบุร ี

22. นายบุญลือ    อยู่ยืน  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอเมืองปทุมธานี 

23. นายนำศิลป์     คุณาวิชชา สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอเมืองปทุมธานี 

24. นายทนงศักดิ์    อาภาโรจนกิจ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลอืกตั้งท่ี 6 อำเภอเมืองปทุมธานี 

25. นายสมร      แตงอ่อน  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอลาดหลุมแก้ว 

26. นายพิชัย       ตาลอ่อน        สมาชิกสภา อบจ. เขตเลอืกตั้งท่ี 1 อำเภอสามโคก 
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27. นายสวง  สีเขียว        สมาชิกสภา อบจ. เขตเลอืกตั้งท่ี 2 อำเภอสามโคก 

28. นายสุริยา     ธรรมธารา สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอหนองเสือ 

ผู้ลาการประชุม   (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) 

1. นายมนัสนันท์    หลีนวรัตน์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอธัญบุร ี

2. นางปกเกษ     คงเขียว สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอลำลูกกา 

3. นายศุภชัย    เรอืงศรี   สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอคลองหลวง 

4. นายสุเทพ    สมใจ  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองปทมุธานี 

5. นายพรรณทอง    นพขำ  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอเมืองปทุมธานี 

6. นายเอกชัย     กลิ่นกุสุม สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอธัญบุรี 

7. นายสมบัติ   วงค์กวน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอหนองเสือ 
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ผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร) 

1. พล.ต.ท.คำรณวิทย์  ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

2. นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 1 

4. นายสิระพงษ์  สิริโพธินันท์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 2 

3. นางสาวพัชร์อริญ  หลีนวรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที ่3 

4. พล.อ.อ.สักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

6. นายณเรศ  คุชิตา   ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

7. นายอดุลย์  มะหะหมัด  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

8. นายธนศักดิ์  แป้นมุข  ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

9. พล.ต.ต.วัฒนา วงศ์จันทร์  ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

ผู้เข้าประชุม (ฝ่ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) 

1. นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

2. นางจีระกิต อิศรวิชิตชัยกุล  รองปลัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

     รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 

3. นางรุ่งนภา  โพธิ์ประสิทธิ์  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

4. นางจติภินันท์ ทองเสน  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

5. นายประเทอืง กันธสมาส  วศิวกรโยธาเชีย่วชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 

6. นางนุจรี แดงโชติ   หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน (แทน) 

    ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

7. นางสาวสุนทร  สุกาวิน  ผู้อำนวยการกองคลัง 

8. นางรัชนี  คงเจริญ   ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สนิ 

9. นายธัญณัฐเทพ  เดชโชติภณ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

10. นางอุญนี  อนันตกูล  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

11. นายสดุเขต พลพยัคฆ์กุล  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

12. นางพิชชานันท์ เกษมวราภรณ์ ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

13. นายจรัสพงษ์  สระแก้ว  ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา 

14. นางสาววรรณิภา ชื่นพันธุ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

15. นางสาวสภุาพรณ์   ก้อนทอง นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 

16. นางสาวอวิลกัษณ ์ คำดี  นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 

17. นางศันสนีย์  หอมจันทร์  นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 
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18. นางสาวสุกัญญา อยู่สิงห์  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 

19.นางสาวชญาพร อ่อนสอาด นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 

20. นายพฤฒ   พุทธิพัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

21. นางสาวพนารัตน์   บุญเทศนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

22. นางสาวสุภาภรณ์   ไชไย  นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ 

23. นางสาวอลิษา   โต๊ะเอียด  นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ 

24. นางสาวนาถชนก พลเยี่ยมแสน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

25. นางสาวนิศาชล สมัยนิยม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

26. นางเบญญาภา เขมะวานิช ครบิบิน เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 

27. นางดวงกมล  ณ หนองคาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

28. นางทัศนีย์  แพงอานนท์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

29. นางสาวเพ็ญประภา เขียวเมฆ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

30. นางสาวปิยะวรรณ  แสงปลั่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

31. นายศักดิพัฒน์  ราญจติต์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

32. นางสาวกนกวรรณ มหาสุภาพ เจา้พนักงานธุรการชำนาญงาน 

33. นายสมศักดิ์  กระจกเหลี่ยม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

34. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรสีวัสดิ์ เจา้พนักงานธุรการชำนาญงาน 

35. นางสาวฉวีวรรณ สุขทวไีพฑูลย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

36. นายเกษม  จันทรแ์บบ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

37. นางสาวจติติมา กลับใจ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

38. นางสาวรชิตา  เศวตธนอรรถ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 

39. นางสาวธนัชพร บุญศิริ  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 

40. นายศรายุทธ พวงงาม  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

41. นางสาวปราถาวา ต้นพุ่ม  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

42. นายสมเกียรต ิ พิพัฒนชัยมงคล พนักงานขับรถยนต์ 

43. นายพลวัฒณ์ จันทร์มา  พนักงานขับรถยนต์ 

44. นายกิตติศักดิ์  หวายโป่ง  พนักงานขับรถยนต์ 

45. นายสันติสุข จันทวัน  พนักงานขับรถยนต์ 

46. นายธวัชชัย เขียวนลิ  พนักงานขับรถยนต์ 
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ผู้เข้าประชุม (สื่อมวลชนและประชาชน) 

1. พันตำรวจโทธนกฤต ธนัญธัญธร สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง 

2. พันตำรวจโทกวินเวทย์ วิรยิะสิริภกัดี รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานี 

    ตำรวจภูธรคลองหลวง 

3. นายมนต์ชัย ธรรมพิรานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง 

4. นายปิติพงษ์ บัวไชยา  ปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวง 

5. นางจารึก กล่อมเกลี้ยง  เกษตรอำเภอคลองหลวง 

6. นายวันลพ สนแก้ว   ปลัดอำเภอคลองหลวง 

7. นางทัศนีย์ เทยีมทัน  เสมียนตราอำเภอคลองหลวง 

8. นางสาวดาราวรรณ สุภานันท์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวง 

9. นางสาวมะลิวัลย์ สุกรเมือง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

10. นางฉันทนา ภูกะฤทธ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุข

    อำเภอคลองหลวง 

11. นายสิริภัทร กาฬสิงห์  นิติกรชำนาญการ 

12. นายสัญชาติ วงษ์ประเสริฐ นิติกรชำนาญการ 

13. นายอาทติย์ นาล่อง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

14. นางสาวดวงนภา ใจใส  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 

15. นายทศพร สะอาด  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

16. นายณรงค์ อู่อรุณ   ผู้ติดตามสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

17. นางสาวพัชร ีใจแคล้ว  ผู้ติดตามสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
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เริม่ประชุมเวลา     10.00  น. 

เลขานุการสภา อบจ. - ถึงกำหนดเวลาการประชุมแล้ว มีสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม

ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

เลขานุการสภา อบจ. พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 และ ข้อ 25 ของ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 จึงจะได้ดำเนินการ

ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยแรก 

ประจำปี พ.ศ. 2566 ต่อไป 

        - ในลำดับแรกขอเรียนเชิญ ท่ านประธานสภาฯ ได้จุดธูป เทียน 

      บูชาพระรัตนตรัยและทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ขอเรียนเชิญครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ขอ เชิญ ท่ าน รอ งป ระธาน ส ภ าองค์ ก ารบ ริห ารส่ วน จั งห วั ด 

      ปทุมธานี ขึน้ประจำที่ครับ 

เลขานุการสภา อบจ.  -  อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

      ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 

  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในคราวประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 

พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ได้มีมติกำหนดให้วันที่ 1 

กุมภาพันธ์ 2566 เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 นั้น 

        ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ 

       องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5)  

        พ.ศ. 2562 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงเรียก    

       ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยแรก  

      ประจำปี พ.ศ. 2566 มีกำหนด 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  

      2566 เป็นต้นไป  

                  จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ ณ  วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. ๒๕66 

                           (นายชัยวัฒน์  อินทร์เลิศ) 

                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
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เลขานุการสภา อบจ.  -  และในลำดับต่อไปนีข้อเรียนเชิญท่านประธานสภาได้กล่าวเปิดการ 

       ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมยัแรก  

        ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 ครับ 

ประธานสภา อบจ. - เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ท่านรองนายก

องค์การบริหารสว่นจังหวัดปทุมธานี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและผูเ้ข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 

  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรก 

ในสมัยประชุมนี้  เนื่องจากทางฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติ มายังผม 

เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา ผมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 

มีความสำคัญและก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปทุมธานี  และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี  ดั งนั้น  

เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารราชการ กระผมจึงได้นัดให้มี

การประชุมสภาฯ ขึน้ในวันนี ้ 

     บัดนีม้ีท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว 

    กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  

  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุมนะครับ เนื่องด้วยนางสาวณัฐธิดา 

เกียรติพัฒนาชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  อำเภอ

ธัญบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 ได้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี       

เพื่อขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  

มีผลตั้งแต่วันที่  26 มกราคม 2566 ตามหนังสือจังหวัดปทุมธานี          

ที่ ปท 0023.4/2024 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ทำให้ นางสาวณัฐธิดา 

เกียรติพัฒนาชัย พ้นจากตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปทุมธานี ตามมาตรา 18 (1) (๒) แห่งพระราชบัญญัติองค์การ

บรหิารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕62  

     ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 

    และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕62 

     มาตรา 19  เมื่อตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

      หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอื่นใด 

      นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ 
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ประธานสภา อบจ.  มีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใหม้ีการเลือกประธานสภาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

แล้วแต่กรณี แทนตำแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้น 

ว่างลง 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

 ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 

     ข้อ 27 วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าเรื่องใด 

      เป็นเรื่องด่วน จะจัดไว้ในลำดับใดของระเบียบวาระการประชุมก็ได้ แต่จะ 

      จัดไว้ก่อนเรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้วไม่ได้ 

    - ผมพิจารณาแล้ว  เห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง

    ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมายตามพระราช

    บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562  ผมจึงได้บรรจุระเบียบวาระ เรื่อง การเลือก 

    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี แทนตำแหน่ง

    ที่ ว่ าง เป็ นระเบี ยบวาระที่  3  และจัดระเบี ยบวาระการประชุม            

    ในวาระเรื่องต่อไปเรียงตามลำดับ  ตามระเบียบวาระการประชุมฉบับ

    ใหม่ที่เจา้หนา้ที่ได้จัดวางบนโต๊ะของท่านสมาชกิแล้ว 

- ต่อไป ผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเลย นะครับ ใช้ฉบับนี้นะครับ 

รายละเอียดในแฟ้มเหมือนเดิมนะครับ ต่อไปผมจะขอเข้าระเบียบวาระที่ 1 

เลยนะครับ 

- ระเบียบวาระที่ 1 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา อบจ.  เรื่องที่ 1 นะครับ วันนี้มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปทุมธานี ลาการประชุม จำนวน  6 ท่านด้วยกัน ท่านที่ 1 สจ.มนัสนันท์ 

หลีนวรัตน ์เขตอำเภอธัญบุรี ท่านที ่2 ท่าน สจ.ปกเกษ คงเขียว เขตอำเภอ

ลำลูกกา ท่านที่ 3 ท่าน สจ.ศุภชัย เรอืงศรี เขตอำเภอคลองหลวง ท่านที่ 4 

ท่าน สจ.สุเทพ สมใจ เขตอำเภอเมอืง ท่านที่ 5 ท่าน สจ.พรรณทอง นพขำ 

เขตอำเภอเมือง และท่านที่ 6 ท่าน สจ.เอกชัย กลิ่นกุสุม เขตอำเภอธัญบุร ี

ทั้งหมดนีข้อลากิจนะครับ ต่อไป 

 เรื่องที่ 2 นะครับ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้มี

คำสั่งแต่งตั้ง นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ ให้ดำรงตำแหน่ง    

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีและได้มคีำสั่งแต่งตั้ง  
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ประธานสภา อบจ. พล.ต.ต.วัฒนา วงศ์จันทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ทั้ งนี้  ตั้งแต่วันที่  3 มกราคม 2566       

เป็นต้นไป   

      เรื่องท่ี 3  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้มคีำสั่ง ดังนี้ 

      1. มีคำสั่งรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 ราย  

คือ นายสุดเขต พลพยัคฆ์กุล มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการ

 เจ้าหนา้ที ่ตั้งแตว่ันที่ 3 ตุลาคม 2565  

           2. มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่ง

    สายงานผู้บริหาร จำนวน 1 ราย คือ นางพิชชานันท์ เกษมวราภรณ์  

 มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 

 เรื่องที่ 4  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีลงนาม

บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยความ

ร่วมมือเพื่อดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดปทุมธานี ภายใต้

โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดปทุมธานี ในวันพุธที่  15 กุมภาพันธ์ 2566                  

ณ ห้องประชุมหงส์มังกร ช้ัน 12 เทศบาลนครรังสิต เวลา 13.00 น.       

จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี   

เข้าร่วมเป็นเกียรตใินพิธีลงนาม ตามในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว 

 เรื่องที่ 5  ด้วยนางสาวณัฐธิดา เกียรติพัฒนาชัย รองประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 

เพื่อขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2566 เป็นผลทำให้นางสาวณัฐธิดา 

เกียรติพัฒนาชัย พ้นจากตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปทุมธานี 

 - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒ 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด

ปทุมธานี  

- สมัยสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 เมื่อวันที่  

 5 กันยายน ๒๕65  

          - สมยัสามัญ สมยัที่สอง (ครัง้ที ่4) ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 เมื่อวันท่ี  

 19 กันยายน ๒๕65 
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ประธานสภา อบจ.   -  ตามทีไ่ด้มกีารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  สมัยสามัญ  

      สมัยที่สอง (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 เมื่อวันที ่5 กนัยายน ๒๕65  

                 และสมยัสามญั สมัยทีส่อง (ครั้งที่ 4) ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 เมื่อวันที่  

       19 กันยายน ๒๕65 ไปแล้ว นั้น   

 - บัดนี้ฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้จัดทำ

รายงานการประชุมสภาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 24 

พฤศจิกายน 2565 จึงได้นำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปทุมธานี เพื่อพิจารณาให้การรับรองต่อไป และทางสำนักงานเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาดังกล่าวให้

ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบเป็นการล่วงหนา้แล้ว  

- สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคำใดหรือแก้ไขหน้าไหน บรรทัดที่เท่าไร  

ขอให้เสนอได้เลยครับ  ไม่มนีะครับ 

   - เมื่อไดพ้จิารณาตรวจสอบกันครบถ้วน ผมจะขอมติจากที่ประชุม 

   เป็นทีละฉบับ นะครับ 

 - มีสมาชิกครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  

๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 3) ประจำปี 

พ.ศ. ๒๕65 เมื่อวันที่ 5 กันยายน ๒๕65  

ขอได้โปรดยกมอืครับ  26  เสียง 

๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมยัสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 3) ประจำป ี

พ.ศ. ๒๕65 เมื่อวันที่ 5 กันยายน ๒๕65 

ขอได้โปรดยกมอืครับ  ไม่มีนะครับ  

     - สรุปทีป่ระชุมมีมติ (รบัรอง/ไม่รับรอง) รายงานการประชุมสภา 

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมยัสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที ่3)  

      ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 เมื่อวันที่ 5 กันยายน ๒๕65 

- รับรองด้วยมตเิสียง 26 เสียง 

- ไม่รับรองด้วยมตเิสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 2 คน 
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 ประธานสภา อบจ.  - ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

      จังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 4) ประจำปี พ.ศ. ๒๕65  

       เมื่อวันที ่19 กันยายน ๒๕65     

- สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคำใดหรือแก้ไขหน้าไหน บรรทัดที่เท่าไร 

 ขอให้เสนอได้เลยครับ    

    - เมื่อได้พิจารณาตรวจสอบกันครบถ้วน ผมจะขอมติจากที่ประชุม 

   เลยนะครับ 

    ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การ 

      บริหารส่วนจังหวัดปทมุธานี สมัยสามญั สมัยทีส่อง (ครั้งที่ 4) ประจำปี  

       พ.ศ. ๒๕65 เมือ่วันที่ 19 กันยายน ๒๕65 

      ขอได้โปรดยกมอืขึน้ครับ 26 เสียง 

      ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การ 

      บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 4) ประจำปี  

       พ.ศ. ๒๕65 เมื่อวันที่ 19 กันยายน ๒๕65 

ขอได้โปรดยกมอืขึน้ครับ ไม่มีนะครับ 

-  สรุปที่ประชุมมีมติ (รับรอง/ไม่รับรอง) รายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รายงานการประชุมสภาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 4) ประจำปี  

 พ.ศ. ๒๕65 เมื่อวันที ่19 กันยายน ๒๕65 

- รับรองด้วยมตเิสียง 26 เสียง 

- ไม่รับรองด้วยมตเิสียง ไม่มีนะครับ 

- งดออกเสียง 2 คน 

-  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๓ 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่อง  การเลือกรองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี  

     (แทนตำแหน่งท่ีว่าง) 

ประธานสภา อบจ.   - เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปทุมธานี 

    ชีแ้จงระเบียบฯ 

เลขานุการสภา อบจ.   - พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  

      (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 256๒ มาตรา 19 เมื่อตำแหน่งประธานสภาองค์การ 

      บริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

     ว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การ 

      บรหิารส่วนจังหวัดหรอืมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใหม้ีการ 
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เลขานุการสภา อบจ.  เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองประธานสภา 

      องค์การ บริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี แทนตำแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวัน

    นับแต่วันที่ตำแหน่งนัน้ว่างลง 

    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

    พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 

      ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน

    มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรง   

        ตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น 

      รับรองไม่น้อยกว่าสองคน เว้นแต่สภาท้องถิ่นใดมีสมาชิกสภาท้องถิ่น 

      เท่าที่มอียู่น้อยกว่าแปดคนใหม้ีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน โดยให้ 

       สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่ 

      จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกผู้ที่ถูกเสนอชื่อ 

      คนหนึ่ง โดยวิธีเขียนหมายเลขประจำตัวของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ เมื่อตรวจนับ 

       แล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

     ผูไ้ด้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผูไ้ด้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน 

       ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิมถ้าผลการเลือก 

      ใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะ 

     ผูไ้ด้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  

      ใหผู้ท้ี่ถูกเสนอชือ่ได้รับหมายเลขประจำตัวเพื่อใช้ในการลงคะแนน 

       เลือกด้วยวิธีจับสลาก โดยใหผู้ท้ี่ถูกเสนอชือ่ตกลงกันว่าจะใหใ้ครเป็นคน 

      จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สีและขนาดอย่างเดียวกัน 

      มีจำนวนเท่ากับจำนวนผูท้ี่ถูกเสนอชื่อ โดยเขียนหมายเลขประจำตัวตามลำดับ 

     ใหค้รบตามจำนวนผูท้ีถู่กเสนอชื่อ หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุม 

      จับสลากว่าผูใ้ดจะเป็นผูจ้ับสลากก่อนหลัง 

     ให้ประธานที่ประชุมประกาศหมายเลขประจำตัวของผู้ที่ถูกเสนอ 

      ชื่อตามลำดับหมายเลข 

     ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกผู้ที่ถูกเสนอชื่อ โดยวิธี 

       เขียนหมายเลขประจำตัวผู้ที่ถูกเสนอชื่อลงในบัตรสลาก ชนิด สี และ 

     ขนาดอย่างเดียวกันใส่ซองแล้วนำซองใส่ลงในหีบที่จัดไว้ด้วยตนเอง 

     ต่อหน้าประธานที่ประชุม     

      วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งใหน้ำความใน ข้อ 39  

     มาบังคับโดยอนุโลม 
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เลขานุการสภา อบจ.  ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคน                  

ช่วยตรวจนับคะแนน 

  ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ 8  

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

     ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้นให้นำความในข้อ 62  

       วรรคหนึ่ง มาบังคับใช้โดยอนุโลม  

     การรับรองญัตติเช่นว่านี้ให้กระทำโดยวิธียกมือขึน้พ้นศีรษะ 

     ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา

    ท้องถิ ่นหรือ เลขานุการสภาท้องถิ ่นถ้ามีการเสนอชื่อผู ้สมควร

    ได้รับการแต่งตัง้เพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผูน้ัน้ได้รับเลือก 

ประธานสภา อบจ.  - เลขานุการสภาฯ  ได้ช้ีแจงกฎหมาย ระเบียบฯ ทีเ่กี่ยวข้องใหท้ราบแล้ว 

    - ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอชื่อสมาชิกผู้สมควรให้ดำรงตำแหน่ง

    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 1  

    (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เชญิครับ   

นายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่เคารพ 

    และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วน จังหวัดปทุมธานี  อำเภอเมือง           

เขตเลือกตั้ง 6 ขอเสนอชื่อนายเฉลิมพงษ์ รังสิวัฒนศักดิ์ สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอธัญบุรี เขตเลือกตั้งที่ 6              

เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่  1             

ขอผูรั้บรองดว้ยครับ  

ประธานสภา อบจ.  - ผูร้ับรองครบนะครับ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชือ่ท่านอื่นอีกหรอืไม่ ขอเชิญ

    ครับ ไม่มีนะครับ ถือว่าท่านเฉลิมพงษ์ รังสิวัฒนศักดิ์ ได้ดำรงตำแหน่ง 

    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีคนที ่1 แทน

    ตำแหน่งที่ว่าง ผมในนามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ขอแสดง

    ความยินดีกับท่านด้วยนะครับ ทีไ่ด้รับความไว้วางใจจากท่านสมาชิกทุกท่าน 

    ใหเ้ป็นผูด้ำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

    คนที ่1 ขอเชิญท่านขึ้นมาประจำทีไ่ด้เลยนะครบั 

    - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 

ระเบียบวาระที่  4      เรื่อง  การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  

      พ.ศ. 2565  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
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ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านนายกฯ อ่านประกาศครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปทุมธาน ีท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 

- ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้ประกาศใช้แผนการ

ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่  2 )       

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าดว้ยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ตามข้อ 12 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2565 จึงขอแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปทุมธาน ีเพือ่โปรดทราบโดยทั่วกันครับ 

  - ครับ การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ       

พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าดว้ย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 เป็นการ

รายงานเพื่อทราบ นะครับ 

- มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดเกีย่วกับรายงาน

ดังกล่าวหรอืไม่  ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

    - เมื่อสมาชิกไม่มีการอภิปรายถือว่าที่ประชุมรับทราบการประกาศใช้

    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม  

    (ฉบับที ่2) แล้วนะครับ           

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 

ระเบียบวาระที ่ 5    เรื่อง การโอนครุภัณฑ์ท่ีได้มาจากงบประมาณกลุ่มภาคกลาง 

    ตอนบน 1 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  -  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่เคารพ

และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  ตามที ่จ ังหวัดปท ุมธานี ได ้แจ้ง

องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดปท ุมธาน ีทราบมต ิคณ ะกรรมการ

บริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 

9 กันยายน 2564 เห็นชอบการโอนทรัพย์สินที่ได้จากการดำเนิน

โครงการนวัตกรรมสายน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก เพื่อการท่องเที่ยว 
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นายก อบจ.ปทุมธานี  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพ

ความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและ

บริการ ก ิจกรรมย่อย ติดตั ้งกล้อง CCTV เพื ่อ เสริมสร้างความ

ปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีภายใต้แผนงานบูรณาการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่นยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 

งบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560            

ของกลุ ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ให้กับองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปทุมธานีเป็นหน่วยดูแลและใช้ประโยชน์ โดยจังหวัดปทุมธานี 

ได้แจ้งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ดำเนินการโอนสินทรัพย์ให้กับ

หน่วยงานรับโอนด้วยแล้ว รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานจังหวัด

ปทุมธานี ด่วนที ่สุด ที ่ ปท 0017.2/11970 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 

2565 เรื่อง การโอนครุภัณฑ์ที่ได้มาจากงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาค

กลางตอนบน 1 นั้น 

  สำนักงานจังหวัดปทุมธานี ได ้ม ีหนังส ือบ ันท ึกการโอน

ครุภัณฑ์ ให้ก ับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พ ิจารณา              

ลงนาม ในบ ันท ึกการโอนคร ุภ ัณ ฑ ์ โครงการนวัตกรรมสายน้ำ

เจ้าพระยา-ป่าสัก เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความ

สะดวกด้านการท่องเที ่ยวและบริการ กิจกรรมย่อย ติดตั ้งกล้อง 

CCTV เพื ่อ เสริมสร ้างความปลอดภ ัย ในพื ้นที ่ท ่อ งเที ่ย วจ ังหว ัด

ปทุมธานี จำนวน 21 รายการ 843 รหัสทรัพย์สินจากการตรวจสอบของ

นิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พิจารณา

สินทรัพย์ที่ได้จากการดำเนินโครงการนวัตกรรมสายน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก 

ดั งกล่ าว คื อครุภั ณ ฑ์ กล้ องโทรทั ศน์ กล้ องวงจรปิ ด CCTV จำนวน                

544  ชุด ติดตั้งในพื้นที่อำเภอของจังหวัดปทุมธานีและศาลากลาง

จังหวัดปทุมธานี ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/049986 

ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการโอนครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ข้อ 2 “...

อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดโอน

พัสดุที่ได้จัดหาโดยใช้งบประมาณจังหวัดหรอืกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นพัสดุที่มี 
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นายก อบจ.ปทุมธานี คุณภาพดี และยังสามารถใช้งานได้ให้กับหน่วยงานของรัฐ โดยให้

คำนึงถึงอำนาจหน้าที่และความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพย์สินของ

หน่วยงานผู้รับโอนด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดหรอืกลุ่ม

จังหวัดได้เป็นกรณีเฉพาะราย ทั้งนี้ การโอนพัสดุดังกล่าวจะต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) 

และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) ก่อน

ทุกครั้ง...” ดังนั้นในการพิจารณารับโอนหรือไม่รับโอนครุภัณฑ์จาก

โครงการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในพื้นที่

ท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งและยั่นยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ องค์การบริหารส่วน

จังหวัดปทุมธานี ต้องพิจารณาถึงอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไข้เพิ่มเติม มาตรา 

45 (6/1) เป็นลำดับแรก ในลำดับถัดมาควรพิจารณาถึงความพร้อมใน

การบริหารจัดการใช้ประโยชน์ ดูแล และบำรุงรักษาทรัพย์สินที่จะรับโอน 

หากไม่มีความพร้อมในการบริหารจัดการควรพิจารณา รายละเอียดตาม

หนังสือ กลุ่มงานนิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่  ปท 

51001/671 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการตามคำสั่ง 

ที่ 2179/2565 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ได้ร่วมกันตรวจสอบ 

ทรัพย์สินจากการโอนครุภัณฑ์ โครงการนวัตกรรมสายน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก 

เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กิจกรรมหลัก เพิ่ม

ประสิทธิภาพความปลอดภัยและสิ่ งอำนวยความสะดวกด้านการ

ท่องเที่ยวและบริหาร กิจกรรมย่อย ติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อเสริมสร้าง

ความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี จำนวน 21 รายการ 

843 รหัสทรัพย์สิน พบว่ารายการทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์ควบคุม

ประจำอำเภอ และตั้งที่ศาลากลางจังหวัดอยู่ครบเปิดใช้งานได้บางส่วน 

สำหรับกล้องที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่ตั้งสำนักงานอยู่ครบ ชุดควบคุมกล้อง

วงจรปิดที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์ควบคุมอยู่ครบ แต่มีบางตัวใช้งานไม่ได้ 

กล้องวงจรปิดที่ตั้งอยู่ในสำนักงานอำเภอบางตัวใช้งานไม่ได้ และกล้อง

วงจรปิดที่อยู่ภายนอกศูนย์ควบคุม มีใช้งานได้ , ใช้งานไม่ได้ , ตรวจสอบ

ไม่พบ และบางตัวสูญหายส่วนอุปกรณ์สำนักงานอยู่ครบ ตามรายละเอียด

เอกสารแนบท้าย หนังสือ ที่ ปท 51005/2596 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565  
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นายก อบจ.ปทุมธานี  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  

(6/1) ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนในการดูแลการจราจรและ

รักษาความสงบเรียบร้อย หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ

จัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด่วนที ่ส ุด ที่  กค (กวจ)

0405.2/049986 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การขอ

อนุมัตยิกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการโอนครุภัณฑ์ที่มี

คณุภาพด ี

  ข้อ 2 “...อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ให้จังหวัดและ

กลุ ่มจังหวัดโอนพัสดุที ่ได ้จ ัดหาโดยใช้งบประมาณจังหวัดหรือกลุ่ม

จังหวัด ซึ่ งเป็นพัสดุที่มีคุณภาพดี และยังสามารถใช้งานได้ให้กับ

หน่วยงานของรัฐ โดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่และความพร้อมในการ

บริหารจัดการทรัพย์สินของหน่วยงานผู้รับโอนด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดได้เป็นกรณีเฉพาะราย ทั้งนี้ การโอน

พัสดุดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงาน

จังหวัดเฉพาะราย ทั้งนี้ การโอนพัสดุดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) และ

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) ก่อนทุกครั้ง

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว6782 ลงวันที่ 11 

พ ฤ ศจ ิก ายน  2 5 6 3   เรื ่อ ง  ข้อหารือการปฏิบั ติ ต ามระเบี ยบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย  ว ่าด ้วยการพ ัสด ุของ

หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ข้อ 155 การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรอืได้รับ

สิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น จึงขอความเห็นชอบ สภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดปทุมธานี ว่าจะสมควรรับโอนหรือไม่รับโอนครุภัณฑ์ที่ได้มา

จากงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เนื่องจากสภาพของ

ทรัพย์สินส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      

          ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชญิครับ ท่านวิรัช แดงกลาง เชญิครับ 
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นายวิรัช แดงกลาง  - เรียนประธานสภาที่ เคารพ ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านเลขา       

ท่านที่ปรึกษา ท่านหัวหน้าส่วนราชการและเพื่อนสมาชิกสภาที่เคารพ   

ทุกท่าน ผมนายวิรัช แดงกลาง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัง

ปทุมธานี เขต 3 อำเภอลำลูกกา ในวาระที่ 5 เป็นเรื่องของการโอน

ครุภัณฑ์ ซึ่งผมขอตั้งข้อสังเกตุเกี่ยวกับโครงการนี้ว่าเป็นโครงการกล้อง

วงจรปิดที่ไม่ได้มาตรฐาน เพราะจากการที่ได้อ่านและที่ได้ฟัง ติดตั้ง

จำนวน 843 ช้ิน และใช้ได้เพียง 181 ชิน้ ซึ่งก็เท่ากับว่า มาตรฐานของ

ครุภัณฑ์ มันได้มาตรฐานหรือไม่ ประกอบมันจะเป็นภาระของอบจ.เรา

หรือไม่ ซึ่งผมเห็นว่าโครงการนี้  เราจะเอามาซ่อมหรือเปล่า และที่

สำคัญสเปคต่าง ๆ เราไม่ได้เป็นคนเริ่มต้น ตั้งแต่ทีแรก เพราะฉะนั้น 

โครงการนีผ้มถึงไม่เห็นด้วยทีจ่ะรับโอนครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ครับ ขอบคุณท่านวิรัช แดงกลาง  สมาชิกท่านอืน่มไีหมครับ เชญิท่าน

สัญชาติ คุระนันท์ ครับ 

นายสัญชาติ คุระนนัท์ - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่เคารพ 

สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมตั้งข้อสังเกตุการรับโอนครุภัณฑ์

ตามที่ผมได้รับหนังสือ ที่ ปท 51005/2596 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 

2565 ซึ่งตามรายงานบ่งชี้ ชัดนะครับว่า  อุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งหมด               

แปดร้อยกว่าชิ้นนั้น มีทั้งใช้งานไม่ได้และก็สูญหาย ซึ่งต่าง ๆ พวกนี้     

เมื่อเรารับมาแล้ว อย่างที่ท่านวิรัช แดงกลาง ได้พูดเมื่อสักครู่มันจะเป็น

ภาระกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หรือไม่  ดั งนั้น 

ความเห็นตรงนี้ ก็อยากฝากพี่น้องสมาชิกผูท้รงเกียรตทิุกท่าน อันนีเ้ราไม่

สมควรที่จะรับมาเป็นภาระขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  

ขอบคุณครับ  

ประธานสภา อบจ.  - ครับ ขอบคุณท่านสัญชาติ กับ ท่านวิรัช นะครับ ก็เป็นการอภิปราย 

แสดงความคิดเห็น ว่าครุภัณฑ์มีการใช้งานได้ ไม่ครบ ไม่สมบูรณ์ที่จะส่ง

มอบให้เรา และก็ตามที่เอกสารท่านนายกได้เสนอว่ามันจะตรงอำนาจ

หน้าที่กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเราหรือไม่ เพราะเรามีหน้าที่

สนับสนุนและก็ส่งเสริมการจราจร มันอาจจะไม่ใช่หน้าที่หลักของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกท่านอื่นมไีหมครับ ไม่มีนะครับ  

      - ผมขอถามมติที่ประชุมเลยนะครับ    
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ประธานสภา อบจ.  ๑. สมาชิกท่านใด เห็นชอบ ใหรั้บโอนครุภัณฑ์ที่ได้มาจากงบประมาณ 

   กลุ่มภาคกลางตอนบน 1                      

    ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 

   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ ใหร้ับโอนครุภัณฑ์ที่ได้มาจากงบประมาณ 

   กลุ่มภาคกลางตอนบน 1                      

                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 24 เสียง 

- สรุปที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ/ไมเ่หน็ชอบ ให้รับโอนครุภณัฑท์ี่ได้มาจาก

งบประมาณกลุ่มภาคกลางตอนบน 1                      

ตามที่นายกฯ เสนอ   

   - เห็นชอบด้วยมติเสียง 0 เสียง 

      - ไม่เห็นชอบด้วยมติเสียง 24 เสียง 

- งดออกเสียง 3 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  6 

ระเบียบวาระที่  6    เรื่อง  การประกาศใชแ้ผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ   

    พ.ศ. 2565  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านนายกฯ แถลงญัตติครบั 

นายก อบจ.ปทุมธานี - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ

สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปทุมธานี  ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ               

พ.ศ.2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่  3) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปทุมธานี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม            

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 12 เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565         

จึงขอแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อโปรดทราบ

โดยทั่วกัน 

ประธานสภา อบจ. - ครับ การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ               

พ .ศ . 2 5 6 5  เพิ่ ม เติ ม  (ฉบั บ ที่  3 ) ตาม ข้ อ  1 2  ของระ เบี ย บ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

เป็นการรายงานเพื่อทราบ นะครับ 

- มสีมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรอืสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน

ดังกล่าวหรอืไม่  ขอเชญิครับ ไม่มีนะครับ            
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ประธานสภา อบจ.  - ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมได้รับทราบการประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) แล้วนะครับ           

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 

ระเบียบวาระที ่ 7  เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแจ้งความ 

    ประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีดำเนินการจัดการ

    ขยะอันตรายชุมชนเพิ่มเติม 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติ เชญิครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  -  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ

สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

พื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตำบล

นพรัตน์ และ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย แจ้งความประสงค์

เพิ่มเติมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้ดำเนินการจัดการ

ขยะอันตรายชุมชน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้

รวบรวมขยะอันตรายชุมชนและนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลเพื่อ

ป้องกันการปนเปื้อนสารอันตรายกับขยะประเภทอื่นแล้วให้เกิดการ

จัดการขยะอันตรายอย่างเป็นระบบและยั่งยนื นั้น 

 กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานจีงึเสนอญัตติขอ 

 ความเห็นชอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งความประสงค์ให้องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีดำเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชนเพิ่มเติม 

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมนำไป

กำจัดตามหลักสุขาภิบาล จึงขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปทุมธานี เพือ่ขอความเห็นชอบ 

ประธานสภา อบจ.    -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดในญัตติ      

       ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชญิครับ ไม่มีนะครับ 

              -  มีสมาชิกครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  

      - ผมขอถามมติทีป่ระชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นชอบ ใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นแจง้ความ 

  ประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีดำเนินการจัดการขยะ 

   อันตรายชุมชนเพิ่มเติม 

    ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 24 เสียง 
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ประธานสภา อบจ.  ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นแจง้ความ 

  ประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีดำเนนิการจัดการขยะ 

   อันตรายชุมชนเพิ่มเติม 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 

    - สรุปที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ ให้องคก์รปกครองส่วน 

   ท้องถิ่นแจ้งความประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

   ดำเนนิการจัดการขยะอนัตรายชุมชนเพิ่มเติม 

ตามที่นายกฯ เสนอ   

   - เห็นชอบด้วยมติเสียง 24 เสียง 

      - ไม่เห็นชอบด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 3 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  8 

ระเบียบวาระที่  8    เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) 

 แก้ไข (คร้ังท่ี 3/2565) 

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านนายกฯ แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ

สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปทุมธานี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข 

(ครั้งที่ 3/2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 4 ข้อ 21 วรรคสอง  และ

หมวด 5 ข้อ 24 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 จึงขอแจ้งต่อสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพือ่โปรดทราบโดยทั่วกัน 

ประธานสภา อบจ.     - ครับ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)  

   แก้ไข (ครั้งที่ 3/2565) ครั้งนี้ตามข้อ 24 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

   และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการรายงานเพื่อทราบ  

   นะครับ 

-  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรอืสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับรายงาน

ดังกล่าวหรอืไม่ ขอเชิญครับ ไม่มนีะครับ            
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ประธานสภา อบจ.  - ถ้าไม่มถีือว่าที่ประชุมได้รับทราบการประกาศใชแ้ผนพัฒนาท้องถิ่น 

 (พ.ศ. 2561 –  พ.ศ. 2565) แก้ไข (ครั้งที่ 3/2565) แล้วนะครับ           

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 9 

ระเบียบวาระที่  9    เรื่อง  การประกาศใชแ้ผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านนายกฯ แถลงญัตติ เชิญครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี - มอบท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ 

ประธานสภา อบจ. - เชิญท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ รองนายกคนที่ 1 

แถลงญัตติ เชญิครับ 

นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง - เรยีนท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด  รองนายก อบจ.  

ตั้งวงษ์เลิศ     ปทุมธานี และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านด้วยองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปทุมธานี ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

และหนังสือสั่งการฯ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2565            

จึงขอแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อโปรดทราบ

โดยทั่วกัน 

ประธานสภา อบจ. - ครับ การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ ัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการรายงานเพือ่ทราบ นะครับ 

- มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน

ดังกล่าวหรอืไม่  ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ               

    - ถ้าไม่มกี็ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบการประกาศใชแ้ผนการดำเนินงาน

    ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้วนะครับ           

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 10 

ระเบยีบวาระที่   10            เรือ่ง ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 

   รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (รายการที่สภาฯ  

   อนุมัติกันเงินไว้)    

ประธานสภา อบจ.  - เรียนเชญิ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติ 

นายก อบจ.ปทุมธานี    - มอบท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตัง้วงษ์เลิศ 
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ประธานสภา อบจ. - เชิญท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ รองนายกคนที่ 1 

แถลงญัตติ เชญิครับ 

นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

ตั้งวงษ์เลิศ           และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

       มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการที่สภาฯ อนุมัติกันเงินไว้) ของ

       กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด

       ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน              

       1  รายการ รายละเอียดดังนี ้

    ข้อความเดิม  

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเขื่อนป้องกันตลิ่ ง                                  

    สายวัดตระพัง - คลองเรือกว้าง เชื่อมทางคู่ขนาน ถนนปทุมธานี - 

    บางปะหัน ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จงัหวัดปทุมธานี   

    ข้อความใหม่ 

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเขื่อนป้องกันตลิ่ง                                

สายวัดตระพัง - คลองเรือ เชื่อมทางคู่ขนาน ถนนปทุมธานี - ศูนย์

ศิลปาชีพบางไทร ตำบล เชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่ได้จัดส่งให้ทุกท่านแล้ว 

 เนื่องจากกองช่างได้ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ พบว่าชื่อและ

รายละเอียด ในโครงการที่ระบุ ไว้ไม่ถูกต้อง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความ

ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง

คำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ  พ .ศ. 2565                      

(รายการที่สภาฯ อนุมัติกัน เงินไว้ ) เพื่ อดำเนินการตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชีแ้จงงบประมาณ

รายการที่ได้ กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำได้

ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรอืขยายเวลาการเบิก 

จ่ายเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ

แก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 (รายการที่สภาฯ อนุมัติกันเงินไว้) รายการดังกล่าวข้างต้น 

เพือ่ให้สภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พิจารณาอนุมัตติ่อไป 
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ประธานสภา อบจ.   -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอยีดใน ญัตติ 

                  ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชญิครับ ไม่มีนะครับ  

              -  ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เหน็ควรอนุมัติ ใหแ้ก้ไขเปลีย่นแปลงคำช้ีแจง 

        งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

      (รายการทีส่ภาฯ อนุมัติกันเงินไว้)    

                                           ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ  24 เสียง 

       ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ให้แก้ไขเปลีย่นแปลงคำชี้แจง    

      งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

          (รายการที่สภาฯ อนุมัตกิันเงินไว้)         

     ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 0 เสียง 

       - สรุปที่ประชุมมีมติ (อนุมตัิ/ไม่อนุมัติ) ใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชีแ้จง    

      งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

      (รายการทีส่ภาฯ อนุมัติกันเงินไว้)      

ตามที่นายกฯ เสนอ  

   - อนมัุตดิ้วยมติเสียง 24 เสียง 

- ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 3 คน 

          -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  11 

ระเบียบวาระที่   11   เรือ่ง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และการ

    ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

    ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  (พ.ศ. 2566 –  

    พ.ศ. 2570) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 1/2565)  

ประธานสภา อบจ. - เชญิท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี - มอบท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตัง้วงษ์เลิศ 

ประธานสภา อบจ. - เชญิท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ แถลงญัตติ เชญิครับ 

นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง   - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

ตั้งวงษ์เลิศ  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย.               

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.พ.ศ. 2548.

และแก้ไขเพิ่มเติม.(ฉบับที่.3).พ.ศ. 2561.หมวด.6  
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นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น.ข้อ.29.(3).กำหนดให้ 

ตั้งวงษ์เลิศ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผล

และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น.เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น.

และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น.พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล.และเสนอความเห็นดังกล่าวและ

ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี

ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี.และหนังสือกระทรวงมหาดไทย    

ที่.มท.0810.3/ว 6086 ลงวันที่.19สิงหาคม.2565.ได้กำหนดแบบ

การประเมินผลตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และแบบประเมินผล

ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพือ่ความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น

ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้.ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้ว

เสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี .ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี .           

ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ เพื่อ

ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยได้คะแนนเฉลี่ย  ร้อยละ.91.90.ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คะแนนเต็ม 20.คะแนน.คณะกรรมการฯ.ประเมินได ้18.20 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

คะแนนเต็ม 20.คะแนน.คณะกรรมการฯ.ประเมินได้ 18.10 

3. ยทุธศาสตร์.60 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้.55.60 

คะแนนประกอบด้วย 

 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 4.40 คะแนน 

    3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 4.40 คะแนน 
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นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง   3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development     

ตั้งวงษ์เลิศ                Goals: SDGs) 4.40 คะแนน 

  3.4 ยทุธศาสตร์จังหวัด.4.70 คะแนน 

 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต   

    จังหวัด4.80 คะแนน 

 3.6 ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4.50 คะแนน 

 3.7 วิสัยทัศน ์4.80 คะแนน 

 3.8 กลยุทธ.์4.70 คะแนน 

 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 4.50 คะแนน 

 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 4.80 คะแนน 

 3.11 แผนงาน 4.90 คะแนน 

 3.12 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 4.70 คะแนน 

และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี.ได้ดำเนินการประเมินผลตามแบบ

ประเมินตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล

โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร

ปกค รองส่ วนท้ อ งถิ่ น .โดย ได้ ค ะแนน เฉลี่ ย ร้อ ยละ .89.80 

ประกอบด้วย 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา คะแนนเต็ม 10 คะแนน  

    คณะกรรมการฯ ประเมินได้ 9.50 คะแนน 

2. การประเมนิผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชงิปริมาณ  

    คะแนนเต็ม 10 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้ 8.50 คะแนน 

3. การประเมนิผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชงิคุณภาพ 

    คะแนนเต็ม 10 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้ 8.80 คะแนน 

4. ยทุธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนการพัฒนา  คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

    คณะกรรมการฯ ประเมินได้ 4.60 คะแนน 

5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 30 คะแนน  

    คณะกรรมการฯ ประเมินได้ 26.90 คะแนน ประกอบด้วย 

    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 4.50 คะแนน 

    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 4.40 คะแนน 

    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตัง้ 

    งบประมาณได้ถูกต้อง 4.20 คะแนน 
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นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง    5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 

ตั้งวงษ์เลิศ                  4.30 คะแนน 

   5.5 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ     

         ผลทีค่าดว่า จะได้รับ 5.70 คะแนน 

   5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ 

         ที่กำหนดไว้ 4.80 คะแนน 

6. โครงการพัฒนาทีน่ำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี คะแนน  

    เต็ม 35 คะแนน คณะกรรมการฯ ประเมินได้ 31.50 คะแนน  

    ประกอบด้วย 

    6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย  

          ประจำปี ในภาพรวม 4.80 คะแนน 

    6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไข  

          ปัญหาความยากจน 4.60 คะแนน 

    6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้าน     

          การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม        

          4.30 คะแนน  

    6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ 

          สุขภาวะ 4.50 คะแนน 

    6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ    

          ด้านการศกึษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ      

          ภูมปิัญญา ท้องถิ่น 4.40 คะแนน 

     6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ   

           ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 4.60 คะแนน 

     6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย   

            เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ 4.30 คะแนน 

จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และ   

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี.(พ.ศ.2566.-.2570) 

เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2565) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

มาเพือ่โปรดทราบ 

ประธานสภา อบจ.  - ครับ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และการ 

      ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลอ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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ประธานสภา อบจ.  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570)  

      เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2565) ตามข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

      ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  

      และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการรายงานเพื่อทราบ  

      นะครับ 

- มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรอืสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน

ดังกล่าวหรอืไม่ ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ               

    - ถ้าไม่มถีือว่าที่ประชุมได้รับทราบการรายงานผลการติดตามและ 

    ประเมนิผลยุทธศาสตร ์และการตดิตามและประเมินผลโครงการเพือ่ความ 

    สอดคลอ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี  

    (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที ่1/2565)  แล้วนะครับ        

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 12 

ระเบียบวาระที่ 12  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติ ขอเชิญครับ  

นายก อบจ.ปทมุธานี -  มอบท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ แถลงญัตติครับ 

ประธานสภา อบจ.  -  เชิญท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ แถลงญัตติ เชิญครับ 

นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง    - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

ตั้งวงษ์เลศิ     และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีมคีวามประสงค์ขออนุมัตโิอนเงนิ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่  ของกองช่าง รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด กองช่าง 

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบลงทุน/หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  

ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ เพื่อจ่ายเป็นเงิน

ชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่

ผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างที่ทำสัญญาแบบปรับราคาได้กับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานทีีป่ระสบปัญหาขาดสภาพคล่อง 
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นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง  ทางการเงินในภาวะเศรษฐกิจถดถอย  เป็นเงนิ 4,000,000 บาท  

ตั้งวงษเ์ลศิ    ขณะนีย้ังไม่มกีารเบิกจ่าย จงึขออนมัุติโอนลด เป็นเงิน 500,000 บาท 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่กองช่าง 

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 9 ตัว พร้อมเก้าอี้นั่งประชุม จำนวน 

70 ตัว เป็นเงิน 500,000 บาท 

ดำเนินการตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 

ลงวันที่  22 มิถุนายน 2552 ข้อ 2 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี

กำหนดไว้ในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ จงึตัง้งบประมาณตามราคา 

ท้องถิ่น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์               

จะใช้อาคารอเนกประสงค์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี 

จังหวัดปทุมธานี ที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นสถานที่ในการจัด

ประชุมของหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ รวมถึงหน่วยงานราชการ

ท้องถิ่นต่างๆ ในปัจจุบันโต๊ะเก้าอี้ของเดิมเกิดความชำรุดเสื่อมสภาพ 

จึงจำเป็นต้องจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ชุดใหม่ เพื่อให้มีความพร้อมในการ

ใช้งาน เกิดความสวยงามและเหมาะสมกับสถานที่ ดังนั้น เพื่อให้การ

ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอน

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27  

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด  

ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปทุมธานี จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรอืสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      

        ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

     -  มีสมาชิกครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  



-30- 

 

ประธานสภา อบจ.   - ผมขอถามมติทีป่ระชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมตัิ ให้โอนเงนิงบประมาณรายจ่าย   

   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                      ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 22 เสียง 

   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ให้โอนเงนิงบประมาณ

 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ ไม่มีนะครบั 0 เสียง 

- สรปุที่ประชุมมีมติ อนุมตัิ/ไม่อนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตามที่นายกฯ เสนอ   

   - อนุมัติด้วยมติเสียง 22 เสียง 

      - ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 5 คน 

       -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  13 

ระเบียบวาระที่   13  เรือ่ง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 

    รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

    (รายการที่สภาฯ อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิไว้) 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  -  มอบท่านรองสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  -  เชิญท่านรองสริะพงษ์ สิริโพธินันท์ แถลงญัตติ เชิญครับ 

นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานแีละ  

 สมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความ

ประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายการที่สภาฯ 

อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้) ของกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 1 รายการ 

รายละเอียดดังนี ้

ข้อความเดิม 

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองแอล 10 หมู่ที่ 2 

ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 7.00 เมตร 
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นายสิระพงษ์ สิรโิพธินันท์  ยาว 8.00 เมตร พร้อมทางเดินเท้าข้างละ 1 เมตร ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงิน 1,551,000 บาท 

ข้อความใหม่ 

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองแอล 10 หมู่ที่ 2 

ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 7.00 เมตร 

ยาว 9.00 เมตร พร้อมทางเดินเท้าข้างละ 1 เมตร ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีเป็นเงิน 1,338,383.30 บาท 

เนื่องจากความยาวสะพานตามแบบเดิมยาว 8.00 เมตร แต่คลอง        

มีความกว้าง 10.00 เมตร ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้จริง           

จึงต้องแก้ไขแบบแปลนก่อสร้าง ปรับความยาวของสะพานเป็น 9.00 เมตร 

เพื่อให้เกิดความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการ 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562  (รายการที่ สภาฯ อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้ )                 

เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

คำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงนิไว้แล้ว 

จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรือขยายเวลาการ

เบิกจ่ายเงนิ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่  1 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายการที่สภาฯ อนุมัตขิยายเวลาเบิก

จ่ายเงินไว้) รายการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน

จังหวดัปทุมธานีพจิารณาอนมุัตต่ิอไป 

ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ 

         ดังกล่าว หรือไม่ เรียนเชญิครับ ไม่มีนะครับ 

              -  ผมขอถามมติที่ประชุมเลยนะครับ    

    ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ใหแ้ก้ไขเปลีย่นแปลงคำชี้แจง 

       งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  

             พ.ศ. 2562 (รายการที่สภาฯ อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิไว้) 

    ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 23 เสียง 
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ประธานสภา อบจ. ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เหน็ควรอนุมตัิ ใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 

งบประมาณรายจา่ยเพิม่เติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 (รายการที่สภาฯ อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิไว้) 

ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 0 เสียง 

 - สรุปที่ประชุมมีมติ (อนุมตัิ/ไม่อนุมัติ) ใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชีแ้จง

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 (รายการที่สภาฯ อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้) 

ตามที่นายกฯ เสนอ  

   - อนุมัติด้วยมติเสียง 23 เสียง 

- ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 4 คน 

          -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  14 

ระเบียบวาระที่  14   เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี      

 งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประธานสภา อบจ.  - เรียนเชญิ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  - มอบท่านรองสริะพงษ์ สิริโพธินันท์ แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  - เชญิท่านรองสิระพงษ์ สริิโพธินันท์ แถลงญัตติ เชิญครับ 

นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปทุมธานแีละ 

   สมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความ

ประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ       

พ.ศ. 2566 เพือ่ตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ของกองช่าง รายละเอียดดังนี ้

  โอนลด กองช่าง 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา/ งบลงทุน/หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/                              

ประเภทค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  

 ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ เพื่อจ่ายเป็นเงิน

ชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่

ผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างที่ทำสัญญาแบบปรับราคาได้กับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทาง

การเงินในภาวะเศรษฐกิจถดถอย เป็นเงิน 4,000,000 บาท ขณะนี้ยังไม่

มีการเบิกจา่ย จงึขออนมุัตโิอนลด เป็นเงนิ 75,000 บาท 
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่กองช่าง 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/งบลงทุน/ หมวด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ประเภทค่ารื้อถอนอาคาร หรือสิ่งก่อสร้าง

ต่างๆ โครงการรื้อถอนเสาธงเดิมและติดตั ้งเสาธงชาติ สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีเป็นเงิน 75,000 บาท 

 เนื่องจากกองช่างมีความประสงค์จะปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับทัศนียภาพ

ด้านหน้าอาคารสำนักงานให้เกิดความสวยงาม เพื่อเป็นการสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ประกอบกับบริเวณทางเข้า - ออกด้านหน้า

สำนักงานมีอุบัติเหตุเกิดขึน้อยู่บ่อยครั้ง จงึจำเป็นต้องปรับปรุงสถานที่ให้

เกิดทัศนียภาพที่ดี สวยงาม และเกิดความปลอดภัยต่อบุคลากรของ

องค์กรรวมถึงผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งจากการสำรวจพบว่า บริเวณหน้า

ศาลพระพรหมสักการะบูชาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

ปัจจุบันตั้งอยู่ติดแนวเสาธงชาติส่งผลให้สถานที่คับแคบรวมถึงบดบัง

ทัศนียภาพ และสลิงสแตนเลสที่ใช้ชักธงชาติขึ้น – ลงเป็นระบบไฟฟ้า     

ไม่สามารถชักขึ้น – ลงได้ จึงเห็นควรรื้อถอนเสาธงชาติเดิมออก เพื่อให้

การ ใช้พื้นที่บริเวณหน้าศาลพระพรหมกว้างขึ้น ประกอบกับได้มีสถานที่

จัดกิจกรรมและเป็นพื้นที่ ในการจอดรถยนต์ได้มากขึ้นอำนวยความ

สะดวกกับผู้มาติดต่อราชการ และเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งเกิด

ทัศนียภาพที่สวยงามบริเวณหน้าศาลพระพรหม ดังนั้น เพื่อให้การ

 ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ

สภาท้องถิ่น 

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ             

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ

ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  

พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรอืสอบถามรายละเอียดใน ญัตตดิังกล่าว 

หรอืไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ 
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 ประธานสภา อบจ.           -  มีสมาชิกครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  

      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมตัิ ใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย   

   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                      ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 24 เสียง 

   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณ

 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครบั 0 เสียง 

- สรุปที่ประชุมมีมติ อนุมตัิ/ไมอ่นุมัติ ให้โอนเงนิงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตามที่นายกฯ เสนอ   

   - อนุมัติด้วยมติเสียง 24 เสยีง 

      - ไม่อนุมัติด้วยมตเิสียง 0 เสยีง 

- งดออกเสียง 3 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  15 

ระเบียบวาระที่  15  เรื่อง การประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 

 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2566) 

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านนายกฯ  

นายก อบจ.ปทุมธานี  - มอบท่านรองสริะพงษ์ สิริโพธินันท์ แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  - เชญิท่านรองสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ เชญิครับ 

นายสิระพงษ์ สิรโิพธินันท์ - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและ  

 สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  

ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) เพิ่มเติม            

(ครั้งที่ 1/2566) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 24 เมื่อวันที่  16 มกราคม   

พ.ศ.2566 จึงขอแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี             

เพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน 

ประธานสภา อบจ.     - ครับ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570)    

    เพิ่มเตมิ (ครั้งที่ 1/2566) ครัง้นีต้ามข้อ 24 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

   ว่าดว้ยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548 
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ประธานสภา อบจ.     และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการรายงานเพื่อทราบ    

      นะครับ 

-  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรอืสอบถามรายละเอียด เกีย่วกับ 

          รายงานดังกล่าวหรือไม่ ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ             

       - ทีป่ระชุมได้รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 –  

   พ.ศ. 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2566) แล้วนะครับ           

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 16 

ระเบียบวาระที่ 16  เรื่อง ญัตติ ขอความเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เป็น

    ทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

ประธานสภา อบจ.  - เรียนเชญิ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  - มอบท่านรองสริะพงษ์ สิริโพธินันท์ แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  - เชญิท่านรองสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ เชญิครับ 

นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและ  

สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

ได้แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

ตรวจสอบพัสดุประจำปี ที่อยู่ในความครอบครองของแต่ละส่วนราชการ

ภายในงวด 1 ปี ที่ผ่านมาและตรวจนับพัสดุที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่ 30 

กันยายน 2565 และจากการตรวจสอบทรัพย์สินประจำปี ประเภทที่ดิน 

ของโฉนดที่ดนิเลขที่ 3013 เลขที่ดิน 19 หน้าสำรวจ 233 ตำบลคลองสอง 

(คลอง 2 ออก)  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 20 ไร่ 

ปรากฏว่า มีส่วนราชการต่าง ๆ ได้ทำการใช้ประโยชน์ในโฉนดดังกล่าว      

มีเพียงกองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอคลองหลวง ได้ขออนุญาตใช้

ประโยชนใ์นทีด่ินที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

เพื่อก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ซึ่งได้รับความเห็นชอบ

จากมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  สมัยสามัญ สมัยแรก 

ประจำปี พ.ศ. 2560 ลงวันที่  10 มิถุนายน 2560 ถูกต้องเพียง

หน่วยงานเดียว นอกนั้นยังคงใช้ประโยชน์โดยไม่ถูกต้องตามระเบียบ บัดนี้ 

ส่วนราชการที่ขอใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินแปลงเลขที่ 3013 เลขที่ดิน 19 หน้าสำรวจ 

233 ตำบลคลองสอง (คลอง 2 ออก) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี
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นายสริะพงษ์ สิริโพธินันท์ ได้มีหนังสือขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เป็นทรัพย์สินขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีรายละเอียดดังนี ้

1. ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง  (พืน้ที่ใช้สอยรวม 1,985.34 ตารางเมตร)  

2. สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง  (พื้นที่ใช้สอยรวม 4,091.24 

ตารางเมตร)  

3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง (พื้นที่ใช้สอยรวม 503.40 

ตารางเมตร)  

4. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง (พืน้ที่ใช้สอยรวม 881.00 ตารางเมตร)  

5. สถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองหลวง (พื้นที่ใช้สอยรวม 1,492.00 

ตารางเมตร)  

6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง (พื้นที่ ใช้สอยรวม 

1,075.00 ตารางเมตร) (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ข้อ 155 กำหนดว่า “การให้บุคคลใด

ใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ ดินหรือ

สิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” 

  ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เป็น

ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินแปลงเลขที่ 

3013 เลขที่ดิน 19 หน้าสำรวจ 233 ตำบลคลองสอง (คลอง 2 ออก) 

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดังกล่าว ในวาระการประชุมสภา

องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี  

ประธานสภา อบจ.      -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดในญัตติ     

   ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ เชญิท่านนายกครับ 

นายก อบจ.ปทมุธานี  - เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผูท้รงเกียรตทิุกท่านครับ  

 เนื่องจากในประเด็นนี้  ในกรณีนี้เราจำเป็นต้องทำให้ถูกต้อง และมี

 หน่วยงานหลายหน่วยที่ เข้ามาอยู่ ในพื้นที่  20 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ของ

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และได้มีการก่อสร้าง ในวันนี้ได้มี

หน่วยงานที่เข้ามาใชใ้นพื้นที่มาร่วมประชุมด้วยใช่ไหมครับ อยากทราบว่า 

แต่ละหน่วยงานมีสิ่ งใดที่อยากโต้แย้งไหมครับ  เพราะถ้าออกไป              

เป็นมติ เมื่อมติออกไปว่าท่านใช้ที่ดินกี่ตารางเมตร ท่านก็จำเป็นจะ           

ต้องใช้อยู่ เฉพาะในส่วนที่ เข้าที่ประชุมสภาเท่านั้นนะครับ  
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นายก อบจ.ปทุมธานี ถ้าหลั งจากนี้ท่ านไปต่อ เติมอะไรทั้ งหมด  ก็ถือว่าที่ ประชุมสภา               

ได้รับทราบ ท่านทำไม่ได้นะครับ มันจะไปขัดระเบียบพัสดุอะไรต่าง ๆ 

ด้วย ซึ่งจะพันกันไปใหญ่ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องในที่ดิน

แปลงนี้  ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นได้นะครับ  ขออนุญาตท่าน

ประธานสภาครับ 

ประธานสภา อบจ.      -  ครับ เชิญครับ  

นายปิติพงษ์ บัวไชยา  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ท่าน 

ปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ท่านนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ 

กระผมนายปิติพงษ์ บัวไชยา ปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวง ขออนุญาต

นำเรียนเพื่อแลกเปลี่ยน เนื่องจากผมมาใหม่ผมอาจจะยังไม่มีข้อมูล           

ผมเรียนดังนีน้ะครับว่า ที่ผมมีข้อมูลตอนนี้ก็คือว่าในที่ดิน 20 ไร่นี้ เป็นที่ดิน

ของคุณตาขน เสวกสมบูรณ์ ซึ่งมีการโอนถ่ายทอดมาเป็นระยะๆ ตั้งแต่   

ปี 2505 , 2507 ซึ่งที่ดินจริง ๆ แล้วทั้งหมด 173 ไร่ ได้โอนให้กับ

โรงเรียนคลองสองหรือโอนให้กับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งอยู่ในสังกัด

อบจ.ในขณะนั้น 15 ไร่ และก็โอนให้เป็นถนนเพื่อสาธารณะอีก 21 ไร่ 

และปี  2507  ได้ โอนให้องค์การบริหารส่ วนจั งหวัดปทุ มธานี              

ซึ่งขณะนั้น ปี 2507 จนถึง ปี 2538-2539 นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด คือท่านผูว้่าราชการจังหวัด และก็หัวหนา้ส่วนอำเภอขณะนั้น

ก็คือท่านนายอำเภอ เขาเรียกว่าหัวหน้าส่วนอำเภอ ซึ่งขึ้นกับสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีท่านนายอำเภอเป็นหัวหน้าส่วนแล้วก็มี

ประธานสุขาภิบาลในขณะนั้น ผมไม่ทราบว่ามีเปลี่ยนแปลงจากท่าน

นายอำเภอเป็นการเลือกตั้งโดยตรงแล้วหรอืไม่ แล้วก็มีปลัดสุขาภิบาลใน

ขณะนั้น ก็คือเป็นปลัดอาวุโส เป็นปลัดสุขาภิบาล ซึ่งในขณะนั้นการรับโอน 

อำนาจการมอบอำนาจของที่ดินนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น

ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนอำเภอ ผมเองเคยเป็น 

 หัวหน้าหมวดพัฒนาและโยธาของ อบจ. ตอนนั้นผมเป็นปลัดอำเภอ           

ซึ่งในการโอนในคราวนั้นเขาก็มอบให้ทั้งส่วนนั้น และต่อเนื่องกันมา       

ผมคิดว่าวัตถุประสงค์ ในการโอนให้ก็คงเป็นเรื่องของการบริการ

สาธารณะ เรื่องกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เรื่องการอุดหนุนเพื่อ

การศึกษา ซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนรวมของพี่น้องเป้าหมายคือประชาชนใน

พืน้ที่ แต่สืบเนือ่งกันมาจนนับถึงปัจจุบันมีการแก้ไขกฎหมายเป็นลำดับมา

และก็มีการโอนมา ผมคิดว่าจุดประสงค์หรอืเจตนารมณข์องผู้ที่มอบที่ดนิ 
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นายปิติพงษ์ บัวไชยา  ให้ก็คงเป็นการเพื่อให้บริการสาธารณะประโยชน์ของคนในพื้นที่ แต่ 

ปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวง ณ วันนั้นถึงวันนี ้ที่ดนิมันเปลี่ยนมอืและก็ผูท้ี่ใชไ้ม่ได้เป็นเจ้าของ ผูท้ี่เป็น 

เจ้าของก็ไม่ได้ใช้ ผมมีความคิดเห็นดังนี้ครับท่าน ว่าเมื่อหน่วยงาน

ราชการใช้ครอบครองที่ดินอยู่ตรงนั้นอยู่และก็มีการก่อสร้างเพื่อบริการ

สาธารณะ ในระเบียบพัสดุ เขาเรียกว่าพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นปีล่าสุด ฉบับล่าสุด     

ได้กำหนดในกรณีทรัพย์สินใดที่เป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่ถ้าในกรณี

ทีห่มดความจำเป็นต้องใช้แล้วก็สามารถดำเนินการได้ก็คือ 1.แลกเปลี่ยน 

2.จำหนา่ยด้วยวิธีการขายทอดตลาด 3.วิธีการโอน ดังนั้น ผมมีความเห็น

ว่าถ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีมีความเมตตาให้ความ

อนุเคราะห์ ที่จะให้หน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้ ไปใช้ประโยชน์ต่อยอด         

ในอนาคตข้างหน้าเป้าหมายเดียวกันคือการบริการสาธารณะ พี่น้อง

ประชาชน อย่างของเทศบางเมืองคลองหลวงมีอาคารที่ก่อสร้างทั้งหมด 

8 อาคาร พื้นที่ 4,000 กว่าตารางเมตร และก็อาคารหลังปัจจุบันที่มี

การ RENOVATE อยู่ปัจจุบัน สร้างเมื่อปี 2535 ซึ่งตอนนั้น อาคารตรง

นั้นอยู่ข้างอำเภอนะครับ ซึ่งก็เหมือนผมเล่าให้ฟังแล้วว่ามีการถ่ายโอนมา

เป็นระยะเวลา ซึ่งเห็นว่าถ้าเรายังไม่มีการโอนเพื่อที่จะให้หน่วยงานซึ่งมี

งบประมาณและมีหน้าที่ ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตรงนั้นก็เป็น

เป้าหมายเดียวกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ถ้าเรามีการ

ปรับปรุงต่อเติมหรือดำเนินการรื้อก่อสร้างใหม่ผมคิดว่ามันก็ เป็น

ประโยชน์ภายในอนาคตข้างหน้าของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เช่นกันครับ 

ดังนั้น ผมจึงนำเรียนว่าขอความเมตตาต่อสภาผู้บริหารอบจ.เพื่อที่จะ

มอบที่ดินตรงนี้เพื่อให้เป็นการโอนหรือขอรับโอนจึงขออนุญาตนำเรียน

ครับ ขอบคุณมากครับท่านครับ 

ประธานสภา อบจ.       -  ท่านอื่นมีไหมครับ เชิญครับ  ครับเชญิท่านนายกครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี   - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผูท้รงเกียรติ วันนีเ้ป็นการประชุมเรื่องนี้ 

ต้องเรียนทุกท่านว่า ทาง อบจ.อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน    

ในการบรกิารประชาชนเราไม่ขัดขวางอยู่แล้ว เรายินดีให้อยู่แล้ว แต่ทุกอย่าง

มันต้องอยู่ท่ามกลางกฎระเบียบนะครับ โดยเฉพาะทุกอย่างต้องมีกฎ

กติกาและต้องมีมารยาทด้วยนะครับ แต่ขณะเดียวกันต้องดูโฉนด            

เป็นหลัก ว่าโฉนดนั้นตั้ งแต่ เมื่อไหร่ และเมื่อเรารู้ เ ราก็ดำเนินการ 
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นายก อบจ.ปทุมธานี เราแจ้ งไป แจ้ งไป เพื่ ออะไร ไม่ ใช่ เพื่ อไปหยุดการปฏิบัติ ของท่ าน           

การก่อสร้างของท่าน แต่ที่แจ้งไปเพื่อต้องการทำให้ถูกตามระเบียบพัสดุ 

ถูกต้องตามหลักการปฏิบัต ิแต่เมือ่เราแจง้ไปว่าที่จริงแล้ว เร า ไม่ ไ ด้ ไ ป  

ดึงเวลา เราต้องการเร่งรัดด้วยซ้ำไป วันนี้ต้องการให้ที่ประชุมทราบว่า 

เมื่อเราให้ท่านแค่ไหน ท่านสร้างแค่นั้น แต่ถ้าท่านจะขอเพิ่ม ขอให้เป็นมติ

ของสภา สมาชิกสภาทุกท่านผูท้รงเกียรติช่วยกันพิจารณาครับว่าเราควร

ให้แค่ไหน เพราะเป็นสิทธิ เป็นประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปทุ มธานี  เราต้ อ งการให้ วั นนี้ ผ่ านที่ ป ระ ชุมวันนี้ ไป แล้ ว ขอ ให้               

ทุกหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่นี้ปฏิบัติตามมติที่ประชุม แต่ไม่ใช่คุณนึกจะ

สร้างตรงไหนคุณก็สร้างไปเรื่อย ทั้งที่คุณก็รู้อยู่ว่าที่ผืนนี้เป็นกรรมสิทธิ์

ของ อบจ. แค่เราบอกคุณชะลอได้ไหม ขอให้ผ่านสภาวันนี้ได้ไหม คุณก็

ไม่ชะลอ แสดงว่าคุณไม่รู้จักกฎกติกาและก็ไม่มีมารยาทนะครับ คุณให้

เกียรติ อบจ. เจ้าของสถานที่บ้างไหม ผมฝากไปพิจารณานะท่านปลัดนะ 

ลองไปพิจารณาดู อันนีค้ือที่ประชุมอันทรงเกียรติ อย่าพูดเอาแต่ประโยชน์

เข้าข้างตัวเอง ขอให้คณะกรรมการพิจารณาด้วยครับ ตามที่ผมพูดเสนอ 

วันนี้  นะครับ ขอให้เป็นกติกาแต่ถ้านอกเหนือจากเนื้อที่  ที่กำหนด           

ที่ทุกท่านเห็นในวันนี้ ถ้านอกเหนือจากนี้ขอให้เป็นการดำเนินการตาม

กฎหมายนะครับ ขออนุญาตเสนอท่านประธานสภาและคณะทำงานแค่นี้ครับ 

ขอเป็นมตดิกีว่าว่าจะใหแ้ค่ไหน ครับ 

ประธานสภา อบจ.      - ก็คือเป็นการขอใช้ประโยชน์ในที่ดนิตามเอกสาร 

              - มีสมาชิกครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  

     - ผมขอถามมตทิีป่ระชุมเลยนะครับ    

     ๑. สมาชิกท่านใด เห็นชอบ ให้ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง ,สำนักงาน 

       เทศบาลเมืองคลองหลวง ,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง ,   

    สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง ,สถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองหลวง 

       และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง ใช้ประโยชน์ในที่ดิน 

      ทีเ่ป็นทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

      ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 22 เสียง 

   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ ให้ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง ,สำนักงาน 

    เทศบาลเมอืงคลองหลวง ,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง ,    
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ประธานสภา อบจ.   สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง ,สถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองหลวง 

    และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง ใช้ประโยชน์ในที่ดิน 

   ที่เป็นทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

     ขอได้โปรดยกมือขึน้ครบั 0 เสียง 

- สรุปที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ/ไม่ เห็นชอบ  ให้ที่ ว่าการอำเภอ 

คลองหลวง ,สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง ,สำนักงานสาธารณสุข

อำเภอคลองหลวง ,สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง ,สถานีตำรวจภูธร

อำเภอคลองหลวง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง  

ใช้ประโยชน์ในทีด่นิที่เป็นทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี

ตามที่นายกฯ เสนอ 

   - เห็นชอบด้วยมติเสียง 22 เสียง 

- ไม่เห็นชอบด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 6 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  17 

ระเบียบวาระที่ 17   เรือ่ง  ญตัติขออนุมัติแก้ไขเปลีย่นแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 

    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประธานสภา อบจ.  - เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  - มอบท่านรองพัชร์อริญ หลีนวรัตน์ เสนอแทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  - เชญิท่านรองพัชร์อรญิ หลีนวรัตน์ เชิญครับ 

นางสาวพัชร์อริญ หลีนวรัตน์ - เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี  

 และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี     

มีความประสงค์ ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข      

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 

รายละเอียดดังนี้ 

 ข้อความเดิม  

 ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยที่ ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน                   

1 เครื่อง เป็นเงิน 85,000 บาท 
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นางสาวพัชร์อริญ หลีนวรัตน์ ข้อความใหม่ 

 ค่ าจั ดซื้ อ เค รื่ อ งพ่ นฝอยละออ ง พ ร้อม หั วพ่ นฝอ ยละเอี ยด                 

(Mist blower with ULV Nozzle) สะพายหลัง ระบบพัดลม ที่ใช้ในงาน

สาธารณสุข จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 85,000 บาท 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่ได้จัดส่งให้ทุกท่านแล้ว 

เนื่องจากรายการครุภัณฑ์เดิมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ และมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะตาม

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2565 ตามหนังสือ

สำนักงบประมาณ  ที่ นร 0719.1/ว 43 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565    

เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์

ดั งกล่ าว เป็ น ไปด้ วยความเรียบร้อย  และถูกต้อง ตามที่ สำนัก

งบประมาณกำหนด จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง        

คำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29       

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้

ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง        

ให้เป็นอำนาจอนุมตัขิองสภาท้องถิ่น    

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566รายการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปทุมธานี พิจารณาอนุมัตติ่อไป 

ประธานสภา อบจ.   -  มสีมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรอืสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      

       ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

              -  มีสมาชิกครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  

      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง  

   คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                   ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 25 เสียง 
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ประธานสภา อบจ.  ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลง 

   คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 0 เสียง 

    - สรุปที่ประชมุมีมติ (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) ใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลง 

     คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

    ตามที่นายกฯ เสนอ  

- อนุมัติดว้ยมติเสียง 25 เสียง 

- ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 3 คน 

             -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  18 

ระเบียบวาระที่ 18  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  - มอบท่านรองพัชร์อรญิ หลีนวรัตน ์ครับ 

ประธานสภา อบจ.  - เชญิท่านรองพัชร์อรญิ หลีนวรัตน์ เชิญครับ 

นางสาวพัชร์อริญ หลีนวรัตน์ - เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี  

      และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี    

มีความประสงค์ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วน

จังหวัด เพื่อโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ และของกองสาธารณสุข โอนเพิ่ม

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                 

จำนวน 1 รายการ และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์                 

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ, ประเภทครุภัณฑ์

สำนักงาน จำนวน 2 รายการ, ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

จำนวน 1 รายการ, ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน       

2 รายการ รวมทั้งสิ้น 6 รายการ รายละเอียดดังนี ้

 สำนักเลขานุการองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 

 - โอนลด ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

คณะกรรมการต่าง ๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ

คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามระเบียบสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัด รวมทั้งเจา้หนา้ที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตลอดจนผู้เข้าร่วม 
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นางสาวพัชร์อริญ หลีนวรัตน์ ประชุมอื่น หรือ คณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ หรือการประชุมระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ

หรือเอกชนให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยง

รับรอง ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง

และค่าบริการอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม     

เป็นเงิน 250,000 บาท (หน้า 93 ข้อ 2.2 (3)) ขณะนี้ ยังไม่มีการ

เบิกจ่าย จงึขออนุมัติโอนลด เป็นเงิน 52,500 บาท 

 - โอนตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 

 1.ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 

17,500 บาท 

 2. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 

35,000 บาท 

 เนื่องจากสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความประสงค์                       

จะจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้ สำหรับใช้ในห้องผู้บริหารของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  เพื่อเป็นการพัฒนาสถานที่

ปฏิบัติงานให้เกิดความเรียบร้อย สวยงาม และมีเครื่องมือเครื่องใช้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทำให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จากการตรวจสอบข้อบัญญัติฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการ

นี้ไว้ จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

 กองสาธารณสุข 

 - โอนลด ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ ต่ ำกว่ า  2 ,4 0 0  ซี ซี  ห รือกำลั ง เค รื่ อ งยนต์ สู งสุ ด ไม่ ต่ ำก ว่ า             

110 กิโลวัตต์ จำนวน 13 คัน ๆ ละ 1 ,120 ,000 บาท เป็นเงิน 

14,560,000 บาท (หน้า 225 ข้อ 1.2) ขณะนี้ยังไม่มีการเบิกจ่าย   

จึงขออนุมัติโอนลด เพื่อโอนเพิ่ม จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,000 บาท 

และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 12,106,620 บาท 

รวมโอนลด เป็นเงินทั้งสิน้ 12,111,620 บาท 

- โอนเพิ่ม ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละออง พร้อมหัวพ่นฝอยละเอียด                

(Mist blower with ULV Nozzle) สะพายหลัง ระบบพัดลม ที่ใช้ในงานสาธารณสุข 

จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงนิ 85,000 บาท (หน้า 219 ข้อ 1.1 (4)) ขณะนี ้
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นางสาวพัชร์อริญ หลีนวรัตน์  ยังไม่มี การเบิกจ่าย จึงขออนุมัติโอนเพิ่ม เป็นเงิน 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 

90,000 บาท เนื่องจากครุภัณฑ์ เดิมที่ตั้ งไว้ในข้อบัญญั ติฯ มีการ

เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2565 ตามหนังสือสำนักงบประมาณ              

ที่ นร 0719.1/ว 43 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เรื่อง บัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่

เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงให้การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยและถูกต้องตามที่สำนักงบประมาณกำหนด จึงขอเสนอ

ญัตติ ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป ระมาณ                  

พ.ศ. 2566 

 - โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ 

 1. ค่าจัดซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 

จำนวน 10 เครือ่ง ๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท 

 2. ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ และสี) 

ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 250,000 บาท 

 3. ค่าจัดซื้อโพเดียมแท่นบรรยาย พร้อมติดโลโก้องค์การบริหารส่วน

จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 29,960 บาท เป็นเงนิ 59,920 บาท 

 4. ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ DSLR ความละเอียด 30.4 ล้านพิกเซล 

พร้อมเลนส์  EF 16 - 35 mm f/4L IS USM จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน                 

160,000 บาท 

 5. ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ           

ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 

กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 13 คัน ๆ ละ 

850,000 บาท เป็นเงนิ 11,050,000 บาท 

 6. ค่าจัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก จำนวน 13 หลัง ๆ ละ 35,900 บาท เป็นเงิน 466,700 บาท 

 เนื่ อ งจากกองสาธารณ สุข  มี ความจำเป็ นต้องจัดซื้ อครุภัณ ฑ์              

เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติราชการภายในกองสาธารณสุข รวมถึงใช้ในงาน              

ของศูนย์บริการสาธารณสุข จากการตรวจสอบข้อบัญญัติฯ ไม่ได้มีการ

ตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ                       

กองสาธารณสุขสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเป็นไป 
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นางสาวพัชร์อริญ หลีนวรัตน์ ด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่ได้จัดส่งให้ทุกท่านแล้ว 

เพื่ อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27            

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด           

ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปทุมธานี  จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สภา

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดปทุมธาน ีพิจารณาอนุมัตต่ิอไป 

ประธานสภา อบจ.  - มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      

        ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

              - มสีมาชิกครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  

      - ผมขอถามมติทีป่ระชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย   

   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                      ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 25 เสียง 

   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณ

 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 

- สรุปที่ประชุมมีมติ อนุมตัิ/ไม่อนุมัติ ให้โอนเงนิงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตามที่นายกฯ เสนอ   

   - อนุมัตดิว้ยมติเสียง 25 เสียง 

      - ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสยีง 3 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  19 

ระเบยีบวาระที่ 19   เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  - มอบท่านรองพัชร์อรญิ หลีนวรัตน์ ครับ 
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ประธานสภา อบจ.  - เชญิท่านรองพัชร์อรญิ หลีนวรัตน์ เชิญครับ 

นางสาวพัชร์อริญ หลีนวรัตน์ - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี  

   และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี              

มีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ของกองช่าง รายละเอียดดังนี ้

  โอนลด กองช่าง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบลงทุน/หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  

ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชย  

ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ประกอบการ

อาชีพงานก่อสร้างที่ทำสัญญาแบบปรับราคาได้กับองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปทุมธานีที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงนิในภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอย เป็นเงิน 4,000,000 บาท ขณะนี้ยังไม่มีการเบิกจ่าย จึงขออนุมัติ

โอนลด เป็นเงนิ 500,000 บาท 

 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่กองช่าง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 

โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์  เพื่อใช้สำหรับอาคาร

อเนกประสงค์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี              

เป็นเงิน 500,000 บาท ดำเนินการตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย         

ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ข้อ 2 เนื่องจาก

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้ง

งบประมาณตามราคาท้องถิ่น 

  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์           

จะใช้อาคารอเนกประสงค์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด

ปทุมธานี ที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นสถานที่ในการจัดประชุม

ของหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ รวมถึงหน่วยงานราชการท้องถิ่น

ต่าง ๆ ปัจจุบันอาคารดังกล่าว ไม่มีชุดเครื่องขยายเสียง จึงจำเป็นต้อง 
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นางสาวพัชร์อริญ หลีนวรัตน์ จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้อำนวยความสะดวกสำหรับการสื่อสาร ซึ่งจาก

การตรวจสอบข้อบัญญัติฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณ เพื่อการนี้ไว้ ดังนั้น 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอญัตติ                     

ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27              

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด            

ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

จึงขอเสนอญั ตติ  ขออนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานสภา อบจ.   - มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรอืสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      

       ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

              - มีสมาชิกครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  

      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เหน็ควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย   

   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                      ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 24 เสียง 

   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณ

 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 

- สรุปทีป่ระชุมมีมติ อนุมตัิ/ไม่อนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตามที่นายกฯ เสนอ   

   - อนุมัติด้วยมตเิสียง 24 เสยีง 

      - ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 4 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  20 

ระเบียบวาระที่ 20  เรื่อง เสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น  

    คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรยีนสามโคก 
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ประธานสภา อบจ. - ด้วยโรงเรียนสามโคกได้มีหนังสือ ที่ ปท.51008.02/สถ.1 ลงวันที่ 

23 มกราคม 2566 เรื่อง เสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสามโคก โดยโรงเรียนสามโคก 

ได้ขอให้ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พิจารณา เสนอชื่อ

บุคคลเป็นตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามโคก จำนวน 1 คน 

 - ดังนั้น กระผมขอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาเสนอชื่อบุคคลเป็น

คณะกรรมการสถานศกึษาโรงเรยีนสามโคก จำนวน 1 ท่าน  

- เชญิท่านสมาชิกเสนอครับ เชญิท่านสัญชาติครับ 

นายสัญชาติ คุระนันท์ - กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

 ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสัญชาติ คุระนันท์ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง  

เขตเลือกตั้งที่ 7 ขอเสนอชื่อนายชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ เป็นคณะกรรมการ

สถานศกึษาโรงเรียนสามโคก ขอผูร้ับรองด้วยครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ผู้รับรองครบนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นหรือไม่                            

  ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี สรุปที่ประชุมเห็นชอบให้นายชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ  

 เป็นคณะกรรมการสถานศกึษาโรงเรียนสามโคก นายชยัวัฒน์ อินทร์เลิศ  

นายชยัวัฒน์ อนิทร์เลิศ ยินดีครบั 

ประธานสภา อบจ.   - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 21 

ระเบียบวาระที่ 21   เรือ่ง การจดัทำระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

    ว่าด้วยการดำเนินการของ ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ

    ท้องถ่ิน พ.ศ. .... 

ประธานสภา อบจ.  - ด้วยจังหวัดปทุมธานไีด้มีหนังสอื ที่ ปท 0023.4/ว16728 ลงวันที่ 

      11 ตุลาคม 2565 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำระเบียบ 

    สภาท้องถิ่น ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ

    ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

    พ.ศ. 2565 โดยมาตรา 9 กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ

    ท้องถิ่นที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติ

    ท้องถิ่น หรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อ ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น

    ตามระเบี ยบที่ ประธานสภาท้ องถิ่ นกำหนด โดยความเห็ นชอบ 

      ของสภาท้องถิ่น และได้จัดส่งร่างระเบียบสภาท้องถิ่น ว่าด้วยการดำเนนิ 
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ประธานสภา อบจ.  ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ

    ประกอบการพิจารณาจัดทำระเบียบของสภาท้องถิ่น  

  - พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565    

มาตรา 9  ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะเสนอร่าง

ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ และประสงค์จะให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา 8 (2) 

ให้  หรือดำเนินการให้มีการเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อตามมาตรา 7        

วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า หรือให้ดำเนินการทั้งสองกรณี ให้ยื่นคำร้อง

ต่อประธานสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายให้ปลัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง     

วรรคสอง จำนวนผู้เข้าชื่อยื่นคำร้อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

ยื่นคำร้อง วิธีการประกาศเชิญชวน และระยะเวลาดำเนินการของปลัด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่

ประธานสภาทอ้งถิ่นกำหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น 

- ผมจึงขอปรึกษาหารือในที่ประชุมสภาว่า การพิจารณาในวาระนี้สภาแห่ง

นี้เห็นควรให้มีการพิจารณาเต็มสภา  หรือควรจะคัดเลือกคณะกรรมการ

จัดทำระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  เพื่อพิจารณา

จัดทำระเบียบดังกล่าว เชิญท่านวิรัชครบั 

นายวิรัช แดงกลาง - กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที ่

 เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายวิรัช แดงกลาง สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอลำลูกกา             

ขอเสนอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตั้งคณะกรรมการจัดทำ

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาทำระเบียบ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีขอผูร้ับรองดว้ยครับ 

ประธานสภา อบจ. - ผู้รับรองครบนะครับ ท่านวิรัชเสนอให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการ

จัดทำระเบียบสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นจังหวัดปทุมธานี                     

เพื่อพิจารณาจัดทำระเบียบดังกล่าวเสนอให้มคีณะกรรมการครับ 

  ต่อไปขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ครับ 

เลขานุการสภา อบจ.  -  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไข

 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2562  

  มาตรา 33  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจเลือก

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด เป็นคณะกรรมการสามญั และมี 
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เลขานุการสภา อบจ. อำนาจเลือกบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร่วมเป็นคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อกระทำกิจการหรือพิจารณา

สอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในวงงานของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

แล้วรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ทั้งนี้กิจการหรือการ

สอบสวนดังกล่าวต้องมิใช่เป็นเรื่องที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเสนอข้อสอบถามต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม

มาตรา 32 

  ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งคณะกรรมการสามัญ

ประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุดหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ให้ความ

เห็นชอบในการออกข้อบัญญัติช่ัวคราวตามมาตรา 57 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565  

  ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 

  (1)  คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น

จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

  (2)  คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่

เกินเจ็ดคน 

  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามญัทั้งคณะไม่ได้ 

  ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าทีก่ระทำกิจการหรือ

พิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้ว

รายงานต่อสภาท้องถิ่น 

  สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณา

กิจการของสภาท้องถิน่เป็นกรณีพิเศษ 

  ข้อ 105  ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 และข้อ 104  สภาท้องถิ่น

มีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา

ท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆตามความจำเป็นแก่

กิจการในหนา้ที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 

 (2)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 (3)  คณะกรรมการแปรญัตตริ่างขอ้บัญญัต ิ



-51- 

 

เลขานุการสภา อบจ.  (4)  คณะกรรมการอื่นๆตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

  ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภา

ท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ในกรณีที่

สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย

กว่าสองคน  เว้นแต่สภาท้องถิ่นใดมีสมาชิกสภาเท่าที่มีอยู่น้อยกว่าแปด

คนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่น

เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน 

เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ 12 และ

ข้อ 14 มาบังคับใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนให้ใช้วิธียกมือขึ้น   

พ้นศรีษะ 

ประธานสภา อบจ. - ตามข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภา

ท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแตไ่ม่เกินเจ็ดคนผมขอถามมติสภา

แห่งนีว้่าสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีจะคัดเลือก

คณะกรรมการจัดทำระเบียบสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

จำนวนกี่คน เชญิท่านสมาชิกเสนอครับ 

นายไพโรจน์ ประจักษ์แจ้ง - กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี         

    ทีเ่คารพ และท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติ กระผมนายไพโรจน์  

    ประจักษ์แจ้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี                   

    เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอคลองหลวง ผมขอเสนอจำนวนคณะกรรมการ

    จัดทำระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จำนวน 7 ท่าน 

    ขอผูร้ับรองด้วยครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ผู้รับรองครบนะครับ ท่านไพโรจน์ เสนอ 7 ท่าน มีสมาชิกท่านอื่นจะ

    เสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีถือว่าผู้เสนอคือท่าน

    ไพโรจน์ ประจักษ์แจ้ง เสนอไว้ 7 ท่านนะครับ องค์การบริหารส่วน

    จังหวัดปทุมธานี มีมติให้คัดเลือกคณะกรรมการจัดทำระเบียบสภา

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จำนวน 7 ท่าน ต่อไปให้ที่ประชุม

    สภาเสนอชื่อสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการจัดทำระเบียบสภาองค์การ

    บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จำนวน 7 ท่าน พร้อมผู้รับรองไม่น้อยกว่า 

    สองคน โดยการเสนอ ให้เสนอทีละท่านจนครบจำนวน 7 ท่านนะครับ 

    เชญิท่านสมาชิกสภาเสนอชื่อผูส้มควรเป็นคณะกรรมการจัดทำระเบียบ 
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ประธานสภา อบจ.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 1 เชิญครับ เชิญท่านสำเริง

    ครับ 

นายสำเริง อุริต  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เคารพ และสมาชิก 

ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสำเริง อุริต สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดปทุมธานี  อำเภอลำลูกกา เขตเลือกตั้ งที่  4  ขอเสนอ          

ช่ือคณะกรรมการจัดทำระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

คนที่ 1 นายชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ ขอผูร้ับรองด้วยครับ 

ประธานสภา อบจ.   - ผูร้ับรองครบนะครบั มผีูร้ับรองไมน่้อยกว่าสองคน ผูร้ับรองครบนะครับ 

   นายชัยวัฒน์ อนิทร์เลิศ ยินยอมเป็นกรรมการคณะดังกล่าวหรอืไม่ครับ 

นายชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ - ยินยอมครับ 

ประธานสภา อบจ.   - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการจัดทำระเบียบสภา

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 1 อีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ 

   ถือว่า นายชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ ได้รับเลือกเป็นกรรมการจัดทำระเบียบ

   สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 1 

   - ต่อไปเชญิเสนอชื่อผูส้มควรเป็นกรรมการจัดทำระเบียบ สภาองค์การ

   บริหารส่วนจังหวดัปทุมธานี คนที่ 2 เชิญครับ เชญิครับท่านบุญลือครับ 

นายบุญลือ อยู่ยืน  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เคารพ และสมาชิก 

    ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบุญลือ อยู่ยืน สมาชิกสภาองค์การ

    บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอเสนอชื่อ

    คณะกรรมการจัดทำระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

    คนที่ 2 นายนำศิลป์ คุณาวิชชา ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองครบ    

    นะครับ มีผู้รับรองสองท่านขึ้นไป นายนำศิลป์ คุณาวิชชา ท่านผู้ที่ถูก

    เสนอชื่อท่านยินยอมเป็นคณะกรรมการดังกล่าวหรอืไม่ครับ 

นายนำศิลป์ คณุาวิชชา  - ยินยอมครับ   

ประธานสภา อบจ.    - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการจัดทำระเบียบสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 2 อีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ 

ถ้าไม่มีถือว่าท่านนำศิลป์ คุณาวิชชา ได้รับเลือกเป็นกรรมการจัดทำ

ระเบียบสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัปทุมธาน ีคนที ่2  

- ต่อไปเชิญเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการจัดทำระเบียบสภาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 3 เชญิครับ เชิญท่านภูวดล 

ร.ต.อ.ภูวดล มงคลพิทักษ์กุล - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและ  

    สมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผมร้อยตำรวจเอกภูวดล มงคลพิทักษ์กุล 
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ร.ต.อ.ภูวดล มงคลพทิักษ์กุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง            

เขตเลือกตั้งที่  3 ผมขอเสนอชื่อคณะกรรมการจัดทำระเบียบสภา

องค์ การบริหารส่ วนจั งหวัดปทุ มธานี  คนที่  3  ผมขอ เสนอ ชื่ อ                             

นายสัญชาติ คุระนันท์ ขอผูร้ับรองด้วยครับ 

ประธานสภา อบจ.   - มีผูร้ับรองครบนะครับ สองท่านขึน้ไป 

    ท่าน นายสัญชาติ คุระนันท์ ยินยอมเป็นกรรมการ ดังกล่าวหรือไม่  

นายสัญชาติ คุระนันท์  - ยินยอมครับ 

ประธานสภา อบจ.   - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการจัดทำระเบียบสภา

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 3 อีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ      

   ถ้าไม่มีถือว่าท่านสัญชาติ คุระนันท์ ได้รับเลือกเป็นกรรมการจัดทำ

   ระเบียบ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีคนที่ 3 

   - ต่อไปเชิญเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการจัดทำระเบียบสภาองค์การ 

      บริหารสว่นจังหวัดปทุมธาน ีคนที ่4 เชญิครับ เชญิครับท่านภริมย์ครับ 

นางภิรมณ์ ตลับทอง  - กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ 

    สมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางภิรมณ์ ตลับทอง สมาชิกสภาองค์การ

    บริหารส่วนจงัหวัดปทุมธานี อำเภอลำลูกกา เขตเลือกตั้งที่ 2   

    ขอเสนอชื่อนายเตชิต มั่นหร่ัง เป็นคณะกรรมการคนที่ 4  

ประธานสภา อบจ.   - ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองครบสองคนขึ้นไปนะครับ ท่านเตชิต 

    มั่นหรั่ง ท่านยินยอมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว หรอืไม่ครับ 

นายเตชิต มั่นหรั่ง   - ยินยอมครับ 

ประธานสภา อบจ.   - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการจัดทำระเบียบสภา

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 4 อีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ   

   ถ้าไม่มีถือว่า นายเตชิต มั่นหรั่ง ได้รับเลือกเป็นกรรมการจัดทำระเบียบ

   สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีคนที่ 4 

   - ต่อไปเชิญเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการจัดทำระเบียบสภาองค์การ 

      บริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีคนที่ 5 เชิญครับ เชิญท่านณัฐรุจา คุ้มทรัพย์ 

นางสาวณัฐรุจา คุ้มทรัพย์ - กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ  

    สมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดฉิันนางสาวณัฐรุจา คุ้มทรัพย์สมาชิก 

    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีอำเภอคลองหลวง  

    เขตเลือกตั้งที่ 9  ขอเสนอชื่อกรรมการจัดทำระเบียบสภาองค์การ 
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นางสาวณัฐรุจา คุ้มทรัพย์ บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 5 นางภิรมณ์ ตลับทอง ขอผู้รับรอง

    ด้วยคะ 

ประธานสภา อบจ.   - ผูร้ับรองครบนะครับ ท่านภิรมณ์ ตลับทอง ผูถู้กเสนอชื่อคนที่ 5  

   ยนิยอมเป็นคณะกรรมการดังกล่าวหรอืไม่ครับ 

นางภิรมณ์ ตลับทอง  - ยินยอมคะ  

ประธานสภา อบจ.   - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการจัดทำระเบียบสภา

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 5 อีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ   

   ถ้าไม่มีถือว่า นางภิรมณ์ ตลับทอง ไดรั้บเลือกเป็นกรรมการจัดทำ 

   ระเบียบ สภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดปทุมธานี คนที่ 5 

   - ต่อไปเชิญเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการจัดทำระเบียบสภาองค์การ 

      บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 6 เชิญครับ เชิญท่านสัญชาติ ครับ 

นายสัญชาติ คุระนันท ์ - กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ  

    สมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสัญชาติ คุระนันท์ สมาชิก 

    สภาองค์ การบริหารส่ วนจั งหวัดปทุ มธานี  อำเภอคลองหลวง              

    เขตเลือกตั้งที่ 7  ขอเสนอชื่อกรรมการจัดทำระเบียบสภาองค์การ 

    บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 6 นายเฉลิมพงษ์ รังสิวัฒนศักดิ์ ขอผู้

    รับรองด้วยครับ 

ประธานสภา อบจ.   - ผูร้ับรองครบนะครับ ท่านเฉลิมพงษ์ รังสวิัฒนศักดิ ์ผูถู้กเสนอชื่อ  

   ยินยอมเป็นคณะกรรมการดังกล่าวหรอืไม่ครับ 

นายเฉลิมพงษ์ รังสิวัฒนศักดิ์ - ยนิยอมครับ 

ประธานสภา อบจ.   - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการจัดทำระเบียบสภา

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 6 อีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ     

   ถ้าไม่มีถือว่า ท่านเฉลิมพงษ์ รังสิวัฒนศักดิ์ ได้รับเลือกเป็นกรรมการ

   จัดทำระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 6 นะครับ 

   - ต่อไปเชญิเสนอชื่อผูส้มควรเป็นกรรมการจัดทำระเบียบสภาองค์การ 

      บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที ่7 เชิญครับ เชิญท่านทนงศกัดิ์ อาภา-

   โรจนกิจ ครับ  

นายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ - กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ 

    สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ สมาชิก

    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง เขตเลือกตั้งที่ 6  
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นายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ ขอเสนอชื่อกรรมการจัดทำระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

    ปทุมธาน ีคนที่ 7 นายสมพร บุญมา ขอผูร้ับรองด้วยครับ 

ประธานสภา อบจ.   - ผู้รับรองครบนะครับ ท่านทนงศักดิ์ เสนอชื่อท่านสมพร บุญมา ตามที่

    ท่านได้ถูกเสนอชื่อ ท่านสมพร บุญมา ยินยอมเป็นคณะกรรมการ 

    ดังกล่าวหรอืไม่ครับ 

นายสมพร บุญมา   - ยินยอมครับ 

ประธานสภา อบจ.  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการจัดทำระเบียบสภา

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที ่7 อีกหรอืไม่ ไม่มีนะครับ 

   ถ้าไม่มีถือว่า ท่านสมพร บุญมา ได้รบัเลือกเป็นกรรมการจัดทำ 

   ระเบียบ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที ่7 นะครับ 

   สรุปนะครับ ที่ประชุมสภาได้มีมติเลอืกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

   จังหวัดปทุมธานี เป็นคณะกรรมการจัดทำระเบียบสภาองค์การบริหาร

   ส่วนจังหวัดปทุมธานี  จำนวน 7 คน ได้แก่ 

   1. นายชัยวัฒน์ อนิทร์เลิศ 

   2. นายนำศลิป์ คุณาวิชชา 

   3. นายสัญชาติ คุระนันท์ 

   4. นายเตชิต มั่นหรั่ง 

    5. นางภิรมณ์ ตลับทอง 

    6. นายเฉลิมพงษ์ รังสวิัฒนศักดิ์ 

    7. นายสมพร บุญมา 

    - การพิจารณาจัดทำระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

    ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

    พ.ศ. .... ฉบับนี้ ยังต้องมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุม

    ครั้งต่อไป ฉะนั้น ผมจะส่งการพิจารณาจัดทำระเบียบสภาองค์การ

    บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการ

    เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... ให้คณะกรรมการจัดทำระเบียบ

    สภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้พิจารณา ต่อไป  

    – ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 22 

ระเบียบวาระที่ 22  เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ,

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการหมวดเงิน

อุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการ 
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ประธานสภา อบจ.  ดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประธานสภา อบจ.  -  ขอเชิญท่านนายกฯ แถลง  

นายก อบจ.ปทุมธานี  -  มอบท่านรองพัชร์อริญ หลีนวรัตน์ ครับ 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญท่านรองพัชร์อริญ หลนีวรัตน์ แถลงญัตติครับ 

นางสาวพัชร์อริญ หลีนวรัตน์ - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี  

    และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

    การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.พ.ศ.2548.และ

    แก้ไขเพิ่มเติม.(ฉบับที่.3).พ.ศ.2561.หมวด.6ใข้อ.29.(3) กำหนดให้

    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอ 

  ความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย

ภายในสิบหา้วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง

ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ

หนึ่งครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ 

 บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี .ได้ประชุมเพื่อสรุปผลการติดตามและ

ประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ.พ.ศ.2565.ไตรมาสที่.3-4 ซึ่งจัดทำเป็น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ .พ .ศ.2565 รายงานผลการ

ติดตามและประเมินผลโครงการหมวดเงนิอุดหนุน.ประจำปีงบประมาณ.

พ .ศ .2565.และรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ .

พ.ศ.2565.โดยรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ

ประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี.เพื่อให้ผู้บริหาร

เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี.ซึ่งสรุปรายละเอียด

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปทุมธานี.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.ตามรายยุทธศาสตร์.

จ ำ น ว น .4.ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ .จ ำ น ว น .186.โ ค ร ง ก า ร .เป็ น เ งิ น 

8,026,043,410 บาท ดังนี ้
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นางสาวพัชร์อริญ หลีนวรัตน์ 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการ

ใหบ้รกิารประชาชน จำนวน.40.โครงการ.เป็นเงนิ. 1,146,893,000 บาท 

 2. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสร้างดุลยภาพ

สิ่งแวดล้อม จำนวน.65.โครงการ.เป็นเงิน. 5,242,619,820 บาท 

 3. ยทุธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและกระบวนการผลิต 

 ของประชาชน.จำนวน.70.โครงการ.เป็นเงิน. 1,402,990,590 บาท 

 4. ยุทธศาสตร์ธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา และ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว.จำนวน.11.โครงการ.เป็นเงิน 233,540,000.บาท 

ซึ่ งจากการติดตามไตรมาสที่ .3-4.ระหว่างเดือนเมษายน .2565.        

ถึงเดือนกันยายน.2565 ทั้ง.4.ยุทธศาสตร.์มีผลการดำเนินการ.ดังนี้ 

1. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน .53 โครงการ คิดเป็น      

ร้อยละ.28.50 

 2. โครงการทีอ่ยู่ระหว่างดำเนนิการ จำนวน.47 โครงการ คิดเป็น        

     ร้อยละ.25.27 

 3. โครงการที่ยังไม่มีการดำเนินการ จำนวน.28 โครงการ คิดเป็น       

     ร้อยละ.15.05 

 4. โครงการที่ยกเลิกโครงการ จำนวน 58 โครงการ คิดเป็น             

     ร้อยละ.31.18 

และในปีงบประมาณ.2565.องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี.ได้ตั้ง

งบป ระมาณ โครงการหมวด เงินอุ ดหนุ น .ทั้ งสิ้ น .15.โค รงการ .             

เป็ น เงิ น .149,382,440.บ าท .แล ะต าม บั ญ ชี โอ น เงิ น  จ ำน ว น              

1  โค ร งก า ร  เป็ น เงิ น  3 6 ,7 5 0 ,0 0 0  ร ว ม เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 

186,132,440 บาท มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ.จำนวน.5.โครง

การ.เป็นเงิน 61,897,680.บาท มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ.

จำนวน .11.โค รงการ .เป็ น เงิน .124,234,760.บ าท  ซึ่ งทั้ ง  1 1 

โครงการ อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโครงสร้าง

พื้นฐานและสร้างดุลยภาพสิ่ งแวดล้อม จำนวน 7 โครงการอยู่ ใน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและกระบวนการ

ผลิตของประชาชน จำนวน 8 โครงการ และยุทธศาสตร์ที่  4 ธำรง

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา และส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 

1 โครงการ โดยได้ดำเนินการบันทึกข้อมลูในระบบสารสนเทศ เพื่อการ 
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นางสาวพัชร์อริญ หลีนวรัตน์   วางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) แล้ว 

จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายงาน

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการหมวดเงินอุดหนุน ประจำปี

งบประมาณ  พ .ศ .2565 และรายงานผลการดำเนินงานในรอบ

ปีงบประมาณ.พ.ศ.2565.ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  

เพือ่โปรดทราบ 

ประธานสภา อบจ.  - ครับ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ,รายงาน 

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการหมวดเงินอุดหนุน ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี    

งบประมาณ  พ .ศ . 2565  ครั้ งนี้  ตามข้อ  29  (3) ของระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ .ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่  3 ) พ.ศ. 2561 

เป็นการรายงานเพื่อทราบนะครับ 

- มสีมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ 

รายงาน ดังกล่าวหรือไม่ ขอเชญิครับ ไม่มีนะครับ     

 - ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมได้รับทราบการรายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปี

 งบประมาณ พ.ศ.2565 ,รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ

หมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการ

 ดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ที่ได้รายงานไว้ต่อสภาแห่งนี้

แล้วนะครับ           

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 23 

ระเบียบวาระที ่23  เรื่อง  กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

    ปทมุธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 

ประธานสภา อบจ.  - เชิญ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ชี้แจง

 ระเบียบฯ ด้วยครับ 

เลขานุการสภา อบจ. - พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 

  มาตรา 22 วรรคแรก บัญญัติว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ

สองสมัย 
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เลขานุการสภา อบจ. วรรคสาม วันเริ่มสมยัประชุมสามัญประจำปีใหส้ภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดกำหนด 

  และวรรคสี่ สมยัประชุมสามัญใหม้ีกำหนดเวลาสี่สิบห้าวัน 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 

  ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปีระยะเวลา

และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น 

วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย

ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำ

ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความ

ในข้อ 11 (1) มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ประธานสภา อบจ. - ผมจึงขอปรึกษาในที่ประชุมว่า ควรจะกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี  

พ.ศ. ๒๕66 เมื่อใดนั้น ขอให้ท่านสมาชิกได้ปรึกษาหารือวันที่เหมาะสม  

ซึ่งทางสำนกังานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้สำเนาปฏิทินปี 

 พ.ศ. ๒๕66 แจกให้กับทุกท่านแลว้ 

- ผู้เสนอต้องมีสมาชิกรบัรองไม่น้อยกว่า ๒ ท่าน ขอเชิญสมาชิกเสนอครบั 

เชญิท่านอารีย์ครับ 

นางอารีย์ ใจแคล้ว    - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ 

    สมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางอารีย์ ใจแคล้ว สมาชิก 

    สภาองค์ การบริหารส่ วนจั งหวัดปทุ มธานี  อำเภอคลองหลวง            

    เขตเลือกตั้งที่ 2 ขอเสนอกำหนดเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร

    ส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566 ตั้งแต่

    วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป มีกำหนด 45 วัน ขอผู้รับรอง

    ดว้ยคะ่ 

ประธานสภา อบจ. - ผู้รับรองครบนะครับ ท่านอารีย์ ใจแคล้ว เสนอให้เริ่มประชุมสมัย

สามัญ สมัยที่สอง เป็นวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 มีสมาชิกท่านใดจะ

เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ วันที่1 

สิงหาคม พ.ศ. 2566 เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยทีส่อง ประจำปี พ.ศ. ๒๕66  

  เมื่อได้ดำเนินการประชุมจนครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว 

 



-60- 

 

ประธานสภา อบจ.  ผมขอนำหารอืในที่ประชุมสภาฯ เรื่อง การเลือกคณะกรรมการสภา

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี    

                                         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ 

 พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565  ข้อ 105  ภายใต้

 ข้อบังคับข้อ 103 และข้อ 104  สภาท้องถิน่มอีำนาจเลือกสมาชิกสภา

 ท้องถิ่นหรอืบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา

 ท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าทีข่องสภาท้องถิ่น 

 ดังนี้ 

  (1)  คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  (2)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (3)  คณะกรรมการแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติ 

  (4)  คณะกรรมการอืน่ ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

    - เห็นควรให้ตั้งคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัปทุมธานี 

    คณะใดเพิม่ขึ้นอีกหรือไม่ เพื่อดำเนินการใหส้อดคล้องตามกิจการในหน้าที่

    ของสภาท้องถิ่น 

    - ครับเป็นการนำหารือในที่ประชุมสภาฯ เชิญท่านสมาชิกครับ เชญิ

    ท่านสัญชาติ ครับ 

นายสัญชาติ คุระนันท์   - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดปทุมธานี และ 

สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสัญชาติ คุระนันท์ สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง เขตเลือกตั้งที่ 7 

ขอเสนอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตั้งคณะกรรมการ

เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคณะ คือคณะกรรมการติดตามผลงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี ขอผูร้ับรองดว้ยครับ  

ประธานสภา อบจ.    - ผู้ รับรองครบนะครับ ท่านสัญชาติ คุระนันท์  เป็นผู้ เสนอให้สภา

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตั้งคณะกรรมการติดตามผล

 งบประมาณ รายจ่ายประจำปี  เพื่ อตรวจติดตามโครงการตาม 

ขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

มผีูร้บัรองครบนะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอืน่ไหมครับ ไม่มนีะครับ  

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น              

 พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 

  ขอ้ 38 วรรค 5 ญัตติดังต่อไปนี้อาจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุม

สภาท้องถิ่นได้ โดยให้นำความในข้อ 39 มาใช้บังคับ 
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ประธานสภา อบจ.  (6) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาตการบรรจุญัตติที่เสนอด้วย

วาจาตามวรรคห้า ใหป้ระธานที่ประชุมบรรจเุข้าระเบียบวาระการประชุม

คราวนัน้  

  ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั ้นให้นำความในข้อ 62  

 วรรคหนึ่ง มาบังคับใช้โดยอนุโลม ถือว่าเป็นการเสนอญัตติด้วยวาจา   

 และมีผู้รับรองครบถ้วนถูกต้อง ผมประธานสภาฯ อนุญาตให้บรรจุเข้า

 ระเบียบวาระการประชุม เป็นระเบียบวาระที่ 24  

 - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 24 และให้ขยับวาระอื่น ๆ เป็นระเบียบวาระ

 ที่  25  ต่อไปผมขอเข้ าระเบียบวาระที่  24 เรื่อง การคัด เลือก

คณะกรรมการตดิตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

-  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ครับ 

เลขานุการสภา อบจ.  -  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไข

 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2562  

  มาตรา 33  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจเลือกสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นคณะกรรมการสามัญ และมีอำนาจ

เลือกบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมเป็น

คณะกรรมการวิสามัญ เพื่อกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ 

อันอยู่ในวงงานของ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วรายงานต่อสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ทั้งนี้กิจการหรือการสอบสวนดังกล่าว

ต้องมิใช่เป็นเรื่องที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอข้อสอบ

ถามต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา 32 

  ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุดหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการ

ออกข้อบัญญัติช่ัวคราวตามมาตรา 57 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          

 พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 

  ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 

  (1)  คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่

 น้อยกว่าสามคนแต่ไมเ่กินเจ็ดคน 

  (2)  คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

 บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่นอ้ยกว่าสามคนแต่ไมเ่กินเจ็ดคน 

 



-62- 

 

เลขานุการสภา อบจ.  กรณี องค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ ไม่ ได้ เป็นสมาชิกสภา

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได ้

  ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรือ

 พิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้ว

 รายงานต่อสภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ 

 เพื่อพิจารณากิจการของ สภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 

  ขอ้ 105  ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 และข้อ 104  สภาท้องถิ่นมีอำนาจ

เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น

คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่

ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

  (1)  คณะกรรมการสามัญประจำสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 

  (2)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (3)  คณะกรรมการแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติ 

  (4)  คณะกรรมการอื่นๆตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

  ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภา

ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  

เว้นแต่สภาท้องถิ่นใดมีสมาชิกสภาเท่าที่มีอยู่น้อยกว่าแปดคนใหม้ีสมาชิก

สภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้อง

มีผู้รับรองการเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุม    

มีมติเป็นอย่างอื่น และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ 12 และข้อ 14                 

มาบังคับใช้โดยอนุโลมเว้นแต่การลงคะแนนใหใ้ช้วธิียกมือขึ้นพ้นศรษีะ 

ประธานสภา อบจ.  - ตามข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภา 

    ท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนผมขอถามมติสภา

    แห่งนีว้่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัปทุมธานี จะคัดเลือก 

    คณะกรรมการติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวนกี่คน 

    เชญิท่านสมาชิกเสนอครับ เชญิท่านสัญชาติครับ 

นายสัญชาติ คุระนันท์   - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีและ 

  สมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสัญชาติ คุระนันท์ 
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นายสัญชาติ คุระนันท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง 

    เขตเลือกตั้งที ่7 ขอเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี

    ตั้งคณะกรรมการติดตามผลงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

    จำนวน 7 ท่าน ขอผูร้ับรองดว้ยครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ผู้รับรองครบนะครับ ท่านสัญชาติ คุระนันท์ เสนอให้มีคณะกรรมการ

ในคณะนี้ 7 ท่าน มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่        

 ถ้าไม่มผีูเ้สนอเป็นอย่างอื่นถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 ปทุมธานีมีมติให้คัดเลือกคณะกรรมการติดตามผลงบประมาณรายจ่าย

 ประจำปี จำนวน 7 ท่าน 

 - ต่อไปให้ที่ประชุมสภาฯ เสนอชื่อ สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการ

 ติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 7 ท่าน พร้อมผู้รับรอง  

ไม่น้อยกว่าสองคนโดยการเสนอให้เสนอทีละคนจนครบ จำนวน 7 คน     

นะครับ 

    - เชิญท่านสมาชิกเสนอชือ่ผูส้มควรเป็นกรรมการติดตามผลงบประมาณ 

      รายจ่ายประจำปี คนที่ 1 เชิญครับ เชญิท่านสำเริงครบั 

นายสำเริง อุริต    - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ 

 สมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสำเรงิ อุริต สมาชิก 

 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีอำเภอลำลกูกา  

 เขตเลือกตั้งที่ 4 ขอเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามผลงบประมาณ

 รายจ่ายประจำปี คนที่ 1 นายชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ ขอผูร้ับรองด้วยครับ 

ประธานสภา อบจ.   - ผู้รับรองครบนะครับ ท่านสจ.สำเริง อุริต เสนอชื่อคณะกรรมการ

    ติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี ท่านที่ 1 นายชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ

    นะครับ ท่านชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ ยินยอมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว

    หรอืไม่ครับ   

นายชยัวัฒน์ อินทรเ์ลิศ  - ยินยอมครับ  

ประธานสภา อบจ.  - มสีมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการตดิตามผล 

    งบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 1 อกีหรือไม่ ถ้าไม่ม ีถือว่า 

   นายชัยวัฒน์ อนิทร์เลิศ ได้รับเลือกเป็นกรรมการตดิตามผลงบประมาณ

   รายจ่ายประจำปี คนที ่1 

ประธานสภา อบจ.   - ต่อไปเชิญเสนอชื่อผูส้มควรเป็นกรรมการติดตามผลงบประมาณ

 รายจ่าย ประจำปี คนที่ 2 เชิญครับ เชิญท่านสัญชาติครับ 
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นายสัญชาติ คุระนันท์   - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ 

 สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสัญชาติ คุระนันท์ สมาชิก

 สภาองค์ การบริหารส่ วนจั งหวัดปทุ มธานี  อำเภอคลองหลวง                    

เขตเลือกตั้งที่ 7 ขอเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามผลงบประมาณ

รายจา่ยประจำปี คนที่ 2 นางสาวณัฐรุจา คุ้มทรัพย์ ขอผูร้ับรองด้วยครับ 

ประธานสภา อบจ.   - ผู้รับรองครบนะครับ ท่านสัญชาติ เสนอชื่อท่านณัฐรุจา คุ้มทรัพย์            

   มผีูร้ับรองครบนะครับ ท่านณัฐรุจา คุ้มทรัพย์ ยนิยอมเป็นคณะกรรมการ

   ดังกล่าวหรอืไม่ครับ 

นางสาวณัฐรจุา คุ้มทรพัย์ - ยนิยอมค่ะ  

ประธานสภา อบจ.   - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการติดตามผล

 งบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 2 อกีหรือไมค่รับ ถ้าไม่มีถือว่า 

นางสาวณัฐรุจา คุ้มทรัพย์  ได้รับเลือกเป็นกรรมการตดิตามผล 

 งบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 2 

- ต่อไปเชิญเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการติดตามผลงบประมาณ

 รายจ่ายประจำปี คนที่ 3 เชญิครับ เชญิท่านภริมย์ 

นางภิรมย์ ตลับทอง    - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ 

 สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางภิรมย์ ตลับทอง สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอลำลูกกา เขตเลือกตั้งที่ 2 

ขอเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 3 

ท่านวิรัช แดงกลาง ขอผูร้ับรองด้วยคะ 

ประธานสภา อบจ.   - ผู้รับรองครบนะครับ ท่านวิรัช แดงกลาง ท่านยินยอมเป็น 

   คณะกรรมการดังกล่าวหรอืไม่ครับ   

นายวิรัช แดงกลาง   - ยินยอมครับ 

ประธานสภา อบจ.  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการติดตามผล

 งบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 3 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า 

 ท่านวิรัช แดงกลาง ได้รับเลือกเป็นกรรมการติดตามผลงบประมาณ

 รายจ่ายประจำปี คนที่ 3 นะครับ 

 - ต่อไปเชิญเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการติดตามผลงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปี คนที่ 4 เชญิครับ เชิญท่านนำศลิป์ครับ 

นายนำศิลป์ คุณาวิชชา - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ 

สมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผมนายนำศิลป์ คุณาวิชชา  
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นายนำศิลป์ คุณาวิชชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดปทุ มธานี  อำเภอ เมือง                     

เขตเลือกตั้งที ่3 ขอเสนอชือ่คณะกรรมการติดตามผลงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี คนที่ 4 นายชนภัทร นันทกาวงศ์ ขอผูร้ับรองด้วยครับ  

ประธานสภา อบจ.   - ผู้รับรองครบนะครับ ท่านชนภัทร นันทกาวงศ์ ยินยอมเป็นกรรมการ

ดังกล่าวหรอืไม่ 

นายชนภัทร์ นันทกาวงศ์ - ยินยอมครับ 

ประธานสภา อบจ.   - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการติดตามผล

งบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 4 อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือว่า              

ท่านชนภัทร นันทกาวงศ์ ได้รับเลือกเป็นกรรมการติดตามผลงบประมาณ

รายจา่ยประจำปี คนที่ 4 

- ต่อไปเชิญเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการติดตามผลงบประมาณ

 รายจ่ายประจำปี คนที่ 5 เชญิครับ เชญิท่านณัฐรุจาครับ 

นางสาวณัฐรุจา คุ้มทรัพย์ - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีและ 

สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวณัฐรุจา คุ้มทรัพย์ สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง เขตเลือกตั้งที ่9 

ขอเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามผลงบประมาณ รายจ่ายประจำปี คนที่5 

นายทนงศักดิ ์อาภาโรจนกิจ ขอผูร้บัรองด้วยคะ  

ประธานสภา อบจ.   - ผูร้ับรองครบนะครับ ท่านทนงศักดิ ์อาภาโรจนกิจ ยินยอมเป็นกรรมการ 

ดังกล่าวหรอืไม่ครับ 

นายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ - ยินยอมครับ 

ประธานสภา อบจ.   - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการติดตามผล

 งบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที ่5 อีกหรอืไม่ ถ้าไม่มถีือว่า ท่านทนงศักดิ ์

อาภาโรจนกิจ ได้รับเลือกเป็นกรรมการติดตามผลงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี คนที ่5 

- ต่อไปเชิญเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการติดตามผลงบประมาณ

 รายจ่ายประจำปี คนที่ 6 เชญิครับ เชญิท่านภวูดลครับ 

ร.ต.อ.ภูวดล มงคลพิทักษ์กุล - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ 

สมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผมร้อยตำรวจเอกภูวดล มลคลพิทักษ์กุล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง      

เขตเลือกตั้งที่ 3 ขอเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามผลงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี คนที่ 6 นายสุริยา ธรรมธารา ขอผูร้ับรองด้วยครับ 
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ประธานสภา อบจ.   - ท่านสุริยา ธรรมธารา ยินยอมเป็นกรรมการ ดังกล่าวหรือไม่ครับ 

นายสุริยา ธรรมธารา  - ยินยอมครับ 

ประธานสภา อบจ.   - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการติดตามผล

งบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 6 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่า ท่านสุริยา 

ธรรมธารา ได้รับเลือกเป็นกรรมการติดตามผลงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี คนที่ 6 

   - ต่อไปเชญิเสนอชื่อผูส้มควรเป็นกรรมการตดิตามผลงบประมาณ 

   รายจ่ายประจำปี คนที ่7 เชิญครับ เชญิท่านบุญลือครับ 

นายบุญลือ อยู่ยืน  - เรยีนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีและ 

 สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบุญลือ อยู่ยืน สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง เขตเลือกตั้งที่ 1              

ขอเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 7 

นายสมร แตงอ่อน ขอผูร้ับรองดว้ยครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ผูร้ับรองครบนะครับ ท่านสมร แตงอ่อน ยินยอมเป็นคณะกรรมการ

   ติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 7 หรอืไม่ครับ 

นายสมร แตงอ่อน   - ยินยอมครับ 

ประธานสภา อบจ.   - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการติดตามผล

 งบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 7 อีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่า

นายสมร แตงอ่อน ได้รับเลือกเป็นกรรมการติดตามผลงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี คนที่ 7 นะครับ  

- สรุป ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

 จังหวัดปทุมธานี เป็นคณะกรรมการติดตามผลงบประมาณรายจ่าย

 ประจำป ีจำนวน 7 คน ได้แก่ 

 1. นายชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ 

 2. นางสาวณัฐรุจา คุม้ทรัพย์ 

 3. นายวิรัช แดงกลาง 

 4. นายชนภัทร นนัทกาวงศ์ 

 5. นายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ 

 6. นายสุริยา ธรรมธารา 

    7. นายสมร แตงออ่น 

ประธานสภา อบจ.  - เชญิเลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบทีเ่กี่ยวข้องครับ  
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เลขานุการสภา อบจ.  - เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 ปทุมธานี ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

 ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ 109 การนัดประชุมและ

 เปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการ

 สภาท้องถิ่น วรรคสอง ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือก

ประธานกรรมการ และเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้น ๆ  

- กระผมนายนพดล ลัดดาแย้ม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 ปทุมธานี ขอนัดประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบสภาองค์การบริหาร

 ส่วนจังหวัดปทุมธานี  และคณะกรรมการติดตามผลงบประมาณรายจ่าย

 ประจำปี  เพื่ อเลือกประธานกรรมการฯ และเลขานุการฯ ในวันที่  6 

 กุมภาพันธ์ 2566 คือวันนี ้เวลา 14.00 น. และเวลา 14.30 น. 

 ตามลำดับ  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ช้ัน 5)   

 ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.  -  ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน คณะกรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะ

    ออกไปตรวจงานร่วมกับกองช่าง เพื่อช่วยงานของฝ่ายบริหาร และก็

    ออกไปตรวจสอบคุณภาพงานนะครับ เนื่องจากบางโครงการมีการ

    ประมูลในราคาที่ต่ำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์การ

    บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผมเลยเสนอให้ที่ประชุมตั้งคณะกรรมการ

    ชุดนีม้า ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 25 

ระเบียบวาระที่ 25  เรื่องอื่น ๆ 

ประธานสภา อบจ.  -  ระเบียบวาระที่ 25 มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือจะ

 อภปิรายเรือ่งอื่นใดอีกหรอืไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมมีเรื่องจะแจง้ทีป่ระชุม

 อีก 4 เรื่องนะครับก็คือ กองสาธารณสุขขอเชิญประชุมการสมัครฐาน

 ทรัพยากรท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โครงการ

 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ผมขอนัดประชุมต่อจากการ

ประชุมสภานี้เลย เชิญท่านสมาชิก ท่านผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมพร้อม

กันนะครับ  เรื่อ งที่  2  นะครับ  เรื่ องแต่ งตั้ งผู้ รักษาราชการแทน

 ผู้อำนวยการกองช่าง มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นะครับ       

ก็คอืนายช่างประเทือง กันธมาส  ช่างประเทืองยืนโชว์ตัวด้วยครับ  

ประธานสภา อบจ. - ท่านสมาชิกครับ มีเรื่องมีปัญหาปรึกษากับท่านประเทืองได้เลยนะครับ 

พีเ่ทืองแจกเบอร์โทรศัพท์ด้วยครับ 









 

 

รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี

สมัยสามัญ สมยัแรก ประจำป ีพ.ศ. ๒๕66 

วันที่ 6 กุมภาพนัธ ์๒๕66 เวลา 10.0๐ น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ชัน้ ๕) 
 

 

 

 

 

 

 ฝ่ายการประชุม 

สำนักงานเลขานกุารองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

 โทร  ๐๒-๙๗๕๘๙๔๐-๘ ต่อ ๔๐๓ 

เอกสารประกอบระเบยีบวาระการประชุมที่ 2 
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